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Hatua kubwa mkoa Kigoma kliniki ya mume, mke, mtoto

afya

Hasa ka-
tika kipindi 
cha kwanza 
cha kliniki 
ya ujauzito, 
kuna mambo mengi am-
bayo wote 
wanapaswa 
kufahamu...

Na pendo Thomas, Kigoma

M KOA wa Kigoma kwa miaka miwili mfu-lulizo, umeingia katika hesabu ya maendeleo ya kinababa kushiriki katika masu-ala ya afya ya uzazi, katika eneo la kliniki ya baba, mama na mtoto.Awali Kigoma, ushiriki wa wa-naume ulikuwa mdogo sana, kwani ulikuwa chini ya asilimia 20, kutoka-na na kundi hilo kuona afya ya uzazi inamuhusu mwanamke pekee.Mratibu  wa Afya ya Uzazi na Mtoto wa Mkoa, Ernest Teyum-wete, anasema takwimu za mwaka juzi zinataja ushiriki wa kinababa ulikuwa asilimia 56, lakini hadio kufika mwaka jana, zimeongezeka hadi asilimia 79.
Teyumwete anasema, mafani-kio hayo ni matokeo ya mkakati wa kuongeza uelimishaji wa kundi hilo, hata likatambua wanawajibika katika afya ya uzazi, hususani kujua maendeleo ya wenza kipindi cha ujauzito. Anasema, awali kliniki zi-likuwa si rafiki kwa wanaume, kwa huduma hiyo kuchukua muda mre-fu, hali inayosababisha mahudhurio duni ya wanaume, hata wakaamua kujikita katika mengine.‘’Hasa katika kipindi cha kwanza cha kliniki ya ujauzito, kuna mambo mengi ambayo wote wanapaswa kufahamu, lakini kinababa wengi wanadhani ni upimaji wa ugonjwa wa Virusi vya Ukimwi (VVU) tu, ‘’anasema .

Maoni yake ni pindi wanajinsia  hao watashiriki na kupata elimu ya masuala ya uzazi, ni nyenzo in-ayosaidia kutambua taarifa sahihi za ujauzito, utambuzi wa dalili za hatari inayopunguza matatizo ya-nayosababishwa na ujauzito.
KWA NINI KLINIKI? Kwa mujibu wa Mratibu wa Afya ya Uzazi, kabla ya mwaka 2005 

mwanamke mjamzito alishauriwa angalau kuhudhuria kiliniki mara nne kabla ya kujifungua, lakini sasa kutokana na utafiti mbalimbali wa afya, mjamzito anatakiwa ahudhu-rie mara nane.
Inaelezwa, endapo mwanamke atahudhuria kliniki akiwa na ujauzi-to chini ya wiki 12, itamsaidia utam-buzi wa matatizo ya ujauzito kama malaria na atatumia tiba na kinga, lakini anaposhindwa kufika anai-kosa nafasi hiyo.

Pia, anasema ni fursa inayosa-idia kutambua magonjwa yanayo-sababishwa na kujamiiana kama vile kaswende, kisonono, fangasi na matatizo ya uzazi yanayoifanya mimba kutoka au ugumba kwa mwanamke .
Vilevile ni magonjwa yanayo-sababisha mtoto aliyeko tumboni 

akazaliwa na kasoro za kibinadamu kama vile kutoona, ubongo na ul-emavu mwingineo.

KIGOMA UJIJI
Takwimu za Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma Ujiji, zinao-nyesha mwanga wa mafanikio, kwa kuwaelimisha wanaume kutambua wajibu wao wa kushiriki kliniki za uzazi.

Mratibu Huduma za Afya ya Uzazi na Mtoto, katika Manispaa ya Kigoma Ujiji, Bernadeta Peter, anasema mwaka 2017 kulikuwapo jumla ya wanaume 74, 82 sawa na asilimia 90.8 waliohudhuria kliniki za wanaume na mwaka uliofuata, waliongezeka hadi 8,519 (98.3%) na mwaka jana ilikuwa asilimia 96.Anaeleza mafanikio hayo, ni ku-tokana na mikakati waliojiwekea 

kutumia makundi mbalimbali ka-tika kuelimisha wanaume kuongeza ushiriki katika masuala ya afya ya uzazi.
Bernadeta anasema, kwa sasa wa-natumia viongozi wa jamii kusaidia uhamasishaji wa wahudumu wa afya ngazi ya jamii, ambao huwae-limisha kinamama, ili nao waende kuwafundisha waume zao wajibu wa kuhudhuria kliniki na wake zao.Hata hivyo, anadokeza kuwapo changamoto za waliopewa ujauz-ito kutoka waume wasio wao, hali inakuwa mtihani kufika nao klini-ki, ambayo pia ndio chanzo cha mgogoro katika jamii.Aidha, Bernadeta ana lingine la wanaume kuwa na majukumu ya safari za kikazi, hata wanakuwa mbali na familia, ikiwamo mahud-hurio ya kliiniki za wake ujauzito unaowahusu na la mwisho ni mfu-mo dume uliopo.

Gazeti Nipashe ilimhoji, David Daniel, mkazi wa Manispaa ya Kigo-ma Ujiji, kuhusu ushirika wa kliniki na ufafanuzi wake: ‘’Nakuja kliniki ili nipate maelekezo ya watalamu kuhusu mtoto ajaye na kuwa na kufahamu maendeleo yake, hivyo sioni kama ni usumbufu kukaa hapa kliniki kupata elimu hiyo.’Pia, Daniel anawataka wanaume wenzake kutoa kipaumbele kwa su-ala hilo, pasipo kupuuzia kutokana na kuwa na faida kwa familia zao na kumlinda mtoto aliyeko tumboni.Sophia Staslaus, anaunga mkono kuwa baada ya kuelimishwa ush-iriki wa mwanaume katika kliniki ya baba mama na mtoto, alienda ku-mueleza mume wake dhana itakay-owapa mtoto mwenye afya njema ushiriki wao kwa pamoja, akiainisha hali ilivyokuwa:
‘’Mwanzo ilikuwa  ngumu kumu-elewesha, lakini kutokana na elimu niliyopatiwa na wataalamu wa afya, niliweza kuongea nae na baadae alinielewa na akaanza kutekeleza.’’

Baadhi ya wanaume wa manipaa ya Kigoma Ujiji, wakiwa kliniki na wenza wao.  PICHA: PENDO 

THOMAS
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Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, akizungumza na Askofu Alex Malasusa 
wa KKKT Jimbo la Mashariki na Pwani (kushoto), Askofu Mkuu wa Jimbo 
Kuu la Dar es Salaam, Yuda Thaddeo Ruwaichi (wa pili kushoto), Mufti wa 
Tanzania, Abubakari Zubeir (wa tatu kushoto) katika maombi ya kukabili-
ana na tishio la ugonjwa wa COVID-19, kwenye viwanja vya ukumbi wa 
Karimjee jijini Dar es Salaam jana.  PICHA: OWM

The Guardian digital

JPM atoa maagizo 
mazito ya corona

UkUrasa 4

Usajili mpya
wanahabari

wanukia

Subhash: Dk. Mengi alipigania 
uchumi wa viwanda nchini

ISSN 0856 • Na. 0580213

toleo maalumu

Epuka kusafiri maeneo tofauti kip-
indi hiki cha mlipuko wa ugonjwa wa 
Covid – 19, hasa kwa watu wenye umri 
mkubwa au matatizo ya ugonjwa wa 
kisukari, moyo na mapafu. WHO
 Epuka mikusanyiko ya watu
 Nawa mikono kwa sabuni na maji 

yanayotiririka
 Epuka kusalimiana kwa kushikana 

mikono na kukumbatiana

baa La CoRona

matumizi barakoa za nje, aomba WB kusamehe mad-
eni…wagonjwa wapya 30 wabainika… Endelea ukurasa 2
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habari kitaifa

.Majaliwa aonya maambukizo 
Dar, wagonjwa wapya 30

Na Romana Mallya

IDADI ya watu waliopata 
maambukizo ya virusi vya coro-
na nchini imefikia 284 baada ya 
wagonjwa wapya 30 kuthibitika 
kuwa na virusi hivyo ndani ya 
saa 24 kuanzia juzi.

Wakati hali ikiwa hivyo, seri-
kali imewataka wakazi wa Dar es 
Salaam kuchukua tahadhari kwa 
kutozurura kutokana na jiji hilo 
kuwa na wagonjwa wengi.

Hadi Jumatatu jioni, serikali 
ilitangaza nchi kuwa kuwa na 
watu 254 waliokuwa wamepata 
maabukizo ya virusi hivyo baada 
ya wagonjwa wapya 84 kuthibiti-
ka kuwa navyo huku vifo vikiwa 
10.

Akizungumza jana jijini Dar es 
Salaam wakati wa mkutano wa 
maombi maalum kwa taifa dhidi 
ya virusi vya corona uliohusisha 
viongozi wa dini, Waziri Mkuu 
Kassim Majaliwa, alisema hadi 
wakati huo idadi ya wagonjwa 
wapya ilikuwa 30.

“Hadi Aprili 21 ( Jumanne), 
jumla ya wagonjwa 284 wame-
thibitika kuwa na corona, wag-
onjwa 256 wanaendelea vizuri, 
saba wako kwenye uangalizi wa 
karibu, 11 wamepona na idadi ya 
vifo Bara na Visiwani ni watu 10,” 
alisema.

Waziri Mkuu alisema jumla 
ya watu 2,815 waliokuwa karibu 
na wagonjwa Bara na Visiwani 
wamefuatiliwa afya zao ambapo 
kati yao, 1,733 hawana maam-
bukizo na wameruhusiwa kuun-
gana na familia zao.

Alisema waliokutwa na virusi 
vya corona ni 12 ambao ni mion-
goni mwa watu 284 wanaoende-
lea kupatiwa huduma.

Majaliwa alisema Shirika la 

Afya Duniani (WHO) liliikadi-
ria Tanzania ifikapo mwishoni 
mwa mwezi huu, ingekuwa na 
wagonjwa 524,776 ambapo asil-
imia 80 wangekuwa na dalili 
nyepesi na asilimia 15 wangehi-
taji uangalizi maalum.

Waziri Mkuu alisema hadi siku 
hiyo, Tanzania haijafikia idadi 
hiyo ya wagonjwa ambayo WHO 
iliikadiria.

Alisema Jiji la Dar es Salaam 
na Zanzibar ndiyo maeneo ya-
nayoongoza kwa kuwa na maam-
bukizo makubwa kulinganisha 
na mikoa mingine.

“Serikali inaendelea kuchukua 
hatua za kudhibiti kuenea zaidi 
kwa ugonjwa huu ikiwamo kutoa 
elimu ya namna ya kujikinga 
na kuna kamati za kitaifa kwa 
ngazi mbalimbali zenye lengo 
la kufuatilia hatua kwa hatua za 
kuchukua za hali ya ugonjwa na 
kutoa mapendekezo kwa seri-
kali.

“Tumeunda kamati ya ki-
taifa inayohusisha mawaziri 
wa mabaraza ya mawaziri Bara 
na Visiwani ikiongozwa na Wa-
ziri Mkuu, tumeunda kamati ya 
makatibu wakuu Tanzania Bara 
na Visiwani ikiongozwa na maka-
tibu wakuu viongozi, tumeunda 
timu ya madaktari waliobobea 
kwenye utafiti, tiba na watoa hu-
duma,” alisema.

Alisema kamati zote zina 
lengo la kufanya tathmini hatua 
kwa hatua na kila maambukizo 
yanavyopatikana na zinaishauri 
serikali njia za kukabiliana nazo.

Vilevile, alisema wametoa 
maelekezo kwa kamati za ul-
inzi na usalama katika ngazi za 
mikoa na wilaya kuhakikisha wa-
nashirikiana na kamati za maafa 
na kufuatilia ugonjwa ngazi zote.

Mafundi wakichimba kaburi sehemu atakayozikwa Mchungaji Kiongozi wa Kanisa la Mlima wa Moto, Dk 
Getrude Lwakatare, kanisani hapo Mikocheni jijini Dar es Salaam jana. Maziko hayo yanatarajiwa kufanyika 
leo. PICHA: SELEMANI MPOCHI 

JPM atoa maagizo mazito corona 
Na Romana Mallya

WAKATI idadi ya watu walioam-
bukizwa virusi vya corona nchini 
ikifika 284, Rais John Magufuli 
amevitaka vyombo vya ulinzi na 
usalama kufanya uchunguzi wa vi-
faa vya kujikinga na maambukizo 
ya virusi hivyo vinavyoingizwa ku-
toka nje ya nchi.

Kiongozi huyo wa nchi pia ame-
viagiza vyombo hivyo kufanya 
uchunguzi dhidi ya aliyeagiza Jiji 
la Dar es Salaam kupuliziwa dawa 
za kukinga ya maambukizo, ak-
ibainisha kuwa ni ‘upuuzi mtupu’ 
kwa kuwa virusi haviwezi kufa 
kwa utaratibu huo.

Rais Magufuli aliyasema hayo 
jana mjini Chato mkoani Geita al-
ipozungumza na viongozi wakuu 
wa vyombo vya ulinzi na usalama 
kuhusu hali ya ugonjwa wa homa 
ya mapafu inayosababishwa na vi-
rusi vya corona (Covid-19).

Aliwashukuru Watanzania kwa 
kuitikia wito wa kuchukua tahad-
hari dhidi ya ugonjwa huo na kwa 
kushiriki katika siku tatu za kum-
womba Mungu aliepushe taifa na 
janga hilo.

“Ninawapongeza madaktari na 
wauguzi walio mstari wa mbele 
katika kutoa huduma za matibabu 
kwa wagonjwa wa corona.

“Ninatoa wito kwa Wizara ya 
Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, 
Wazee na Watoto kuhakikisha ina-
chukua tahadhari za kutosha kwa 
misaada ya vifaa vya uchunguzi 
wa Corona na vifaa vya kujikinga 
kuambukizwa au kuambukiza 
(barakoa) hasa baada ya baa-
dhi yake kuhofiwa kusababisha 
maambukizo ya ugonjwa huo,” 

aliagiza.
Rais pia alitoa wito kwa wenye 

viwanda nchini kuzalisha bara-
koa kwa ajili ya Watanzania na 
vifaa vingine vya kukabiliana na 
ugonjwa huo, yakiwamo mavazi 
ya watoa huduma na mashine za 
kupumulia kwa wagonjwa badala 
ya kutegemea vifaa hivyo kutoka 
nje ya nchi pekee.

Aliwataka viongozi kujihadhari 
na baadhi ya njia zinazotumika 
kukabiliana na ugonjwa huo, iki-
wamo kupulizia mitaa na majengo 
kwa kutumia kemikali zisizokuwa 
na uwezo wa kuua virusi vya Co-
rona kama ilivyofanyika kwa baa-
dhi ya mikoa nchini, na badala 
yake wasisitize njia za uhakika za 
kujikinga na ugonjwa huo.

Alisema hatua zilizochukuliwa 
hivi karibuni za kupuliza kemikali 
katika baadhi ya mitaa ya Jiji la Dar 
es Salaam kwa lengo la kuua virusi 
vya corona ‘ni upuuzi mtupu’ na 
akaagiza uchunguzi ufanyike dhi-
di ya wahusika.

Alisema vyombo vya dola vina-
paswa kumchunguza aliyetoa 
uamuzi huo, akihoji sababu za 
jiji hilo kuwa na idadi kubwa ya 
watu walioambukizwa virusi licha 
ya kupulizwa kwa kemikali hizo 
huku akionyesha shaka kwa up-
uliziaji kutumika kueneza virusi 
hivyo.

 Rais Magufuli pia alisema seri-
kali haitawafungia wananchi ma-
jumbani (lockdown) wala kulifun-
ga Jiji la Dar es Salaam ili kuepusha 
madhara makubwa yanayoweza 
kuwakumba wananchi na kuathiri 
uchumi wa nchi.

Aliwataka Watanzania kuondoa 
hofu, kuendelea kuchukua tahad-
hari huku wakiendelea na shughu-

li zao za uzalishaji mali na ujenzi 
wa taifa.

“Tuwaondoe hofu wananchi, 
siyo ugonjwa huu pekee una-
osababisha vifo kwa wananchi, na 
siyo kila anayepoteza maisha hivi 
sasa basi amekufa kwa Corona.

“Nimejulishwa takwimu za 
mpaka jana ( juzi) idadi ya wal-
ioambukizwa ni 284 na kati 
yao takribani 100 wamepona, 
tuwaambie wananchi kuhusu 
taarifa hizi badala ya kuwaacha 
wanajawa na hofu, hali inayoleta 
madhara zaidi,” alionya.

Aliwataka viongozi wakuu wa 
vyombo vya ulinzi na usalama 
kuchukua hatua za kisheria dhidi 
ya wanaosababisha hofu kwa wa-
nanchi na kusambaza taarifa zi-
sizo sahihi wakiwamo wanasiasa 
ambao aliwataka kuacha kutafuta 
umaarufu wa kisiasa kupitia janga 
hilo, na badala yake Watanzania 
wote    waungane kupambana 
nalo.

Vilevile, Rais Magufuli alitoa 
wito kwa nchi zote za Afrika kuun-
gana kuziomba taasisi za kifedha 
za kimataifa, ikiwamo Benki ya 
Dunia (WB), ambazo zimetangaza 
kusaidia mataifa ya Afrika, kutoa 
msamaha wa madeni badala ya 
kutaka kukopesha mikopo min-
gine ilhali nchi hizo zinakabiliwa 
na madeni ya mikopo ya zamani.  

Kabla ya kikao hicho, Rais 
Magufuli alimwapisha Prof. Ma-
bula Mchembe kuwa Katibu Mkuu 
wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya 
Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto.

Rais alisema amefanya mab-
adiliko hayo ili kuongeza kasi ya 
utendaji katika wizara hiyo iki-
wamo kukabiliana na virusi vya 
corona.
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“Bila wazo bora la kibiashara, hata 
kama ukipata Shilingi milioni 100 
huwezi kufanikiwa kibiashara.”

Na Romana Mallya

SHIRIKISHO la Viwanda Tanzania 
(CTI), limeandika kitabu kumuenzi 
Mwenyekiti Mtendaji wa IPP, Dk. 
Reginald Mengi, kutambua mchan-
go wake wa kuhakikisha nchi in-
afikia uchumi wa viwanda.

Mwenyekiti wa CTI, Subhash 
Patel, anamuelezea Dk. Mengi al-
ivyoshiriki katika shughuli mbal-
imbali za maendeleo katika sekta 
ya viwanda.

Anasema alikuwa Mwenyekiti 
wa Shirikisho hilo na kati ya waan-
zilishi wa CTI ambayo lengo lake 
lilikuwa kusaidia, kujadili na kush-
irikiana na serikali mambo mbal-
imbali ya maendeleo ya viwanda 
kwa faida ya pande hizo mbili.

Kitabu hicho kinatarajiwa kuz-
induliwa mwaka huu, chenye jina 
la ‘Buy Tanzania, Build Tanzania’ 
(Nunua Tanzania, Jenga Tanzania).

Akiwa miongoni mwa wafan-
yabiashara wakubwa nchini, Pa-
tel ambaye pia ni Mwenyekiti wa 
Motisun Group inayojihusisha 
na utengenezaji wa bidhaa tofati 
zikiwamo nondo, anasema katika 
kitabu hicho, CTI imempa kurasa 
mbili Dk. Mengi ili kutaja baadhi ya 
mambo aliyosaidia Shirikisho hilo, 
jamii na nchi kwa ujumla.

“Tutamuenzi kupitia kurasa hizo 
mbili na mafanikio aliyoyafanya 
kuiwezesha CTI kufika hapa ilipo, 
kitabu hiki tunatarajia kukizindua 
kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 
huu, unaotarajia kufanyika mwezi 
Oktoba.

Kitabu hicho anasema kinawa-
kumbusha Watanzania kupenda 
vinavyozalishwa nchini mwao ili 
waweze kuijenga nchi yao.

“Yapo mengi ndani yake ambayo 
wakati wa uzinduzi Watanzania 
wataweza kuyafahamu, ni kitabu 
kilichobeba uzalendo zaidi kwa 
Watanzania kujivunia vya kwao 
kabla ya vile vinavyotoka nje ya 
nchi, na Dk. Mengi alisisitiza hili 
mara kwa mara.”

Angependa kabla ya tuzo ya Rais 
ambayo CTI huitoa kila mwaka, 
kukitoa kitabu hicho ambacho ki-
tatangaza sifa ya viwanda vya Tan-
zania.

“Kwa sasa kipo kwa mchapishaji 
tunataka wakati wa tuzo ya Rais 
tuwe nacho. Serikali imetamka 
nchi ya viwanda ifikapo mwaka 
2025, mchango wa CTI kwenye 
hilo ni mkubwa.

“Wenyeviti wa CTI waliopita ni 
wengi, lakini Dk. Mengi alikuwa 
mtu wa watu, aliwezesha watu 
wengi kujisaidia katika maisha 
yao, alikuwa na viwanda vyake 
mwenyewe, alipenda nchi ikifika 
mwaka 2025 iwe kwenye uchumi 
wa kati ili tulenge viwanda.”

“Wenyekiti wengine watakaoon-
goza CTI katika hatua ya viwanda 
mpaka mwaka 2025, ninawaom-
bea kwa Mungu wasimsahau 
Dk. Mengi kwenye mafanikio na 

Mwenyekiti wa Shirikisho la wafanyabiashara Wenye Viwanda nchini Subhash Patel akizungumza mara baada ya kuchaguliwa. 
NA MPIGAPICHA WETU
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mchango wake mkubwa aliotoa 
kwa nchi na Watanzania kwa 
ujumla.”

HAKUWA MBAGUZI
Dk. Mengi kwake ni kaka, ame-

jifunza mengi kwa sababu aliku-
wa anazungumza naye mara kwa 
mara.

“Nilikuwa nazungumza naye 
na kushirikishana hisia, ni mtu 
wa watu, akiona watu wasio na 
uwezo anakuwa chachu kubwa 
kuwasaidia, kama mwanadamu 
anakuwa mbele kuchangia katika 
dhoruba yoyote kwenye nchi.”

“Alikuwa ni mfano wa uzalen-
do ambao mwanadamu anatak-
iwa kuwa, mimi ni Baniani yeye 
ni Mwafrika, lakini alikuwa hach-
agui rangi, dini wala kabila, aliku-
wa anataka maendeleo ya nchi.”

“Nimesafiri na Dk. Mengi, kaka 
Juma Mapachu (Balozi), kwenda 
nchi mbalimbali duniani iki-
wamo Zimbabwe, Ujerumani 
na Afrika Kusini, katika msafara 
wa serikali ama Waziri Mkuu 
au Rais, mchango wa Dk. Mengi 
aliweka nchi mbele siyo ubinafsi. 
Hii ndiyo imefanya awe mtu wa 
watu.”

Patel anasema katika jambo 
lililohusu taifa, Dk. Mengi alili-
fanya kwa kuhakikisha maslahi 
yake binafsi anayaweka kando na 
ya nchi na wananchi aliyaweka 
mbele.

WATANZANIA WAJIFUNZE 
Watanzania wanatakiwa ku-

chukua mfano wa Dk. Mengi, nam-
na alivyoanza maisha yake baada 
ya elimu ndogo.

“Ukisoma kitabu chake cha ‘I 
Can, I Must, I Will’ kuna kitu ki-
kubwa ndani yake kwa Mtanzania 
yeyote ambaye anataka kuwa na 
maendeleo, anajifunza kuwa uw-
ezo anao, dhamira anayo na ata-
fanya.”

“Kweli kwenye maisha yake 
amefanya mengi kama jina lake, 
amefanya mengi na amekuza Tan-
zania kuwa katika sehemu nzuri 
kimataifa, Dk. Mengi siyo Mtanza-
nia tu, aliweka utu na utanzania 
wake.

“Ninamfahamu tangu ameanza 
kujaza kalamu, wakati huo, nili-
kuwa ninaanza maisha yangu, aka-
hamia Pugu Road kwenye ghala 
dogo akiwa na mfanyabiashara 
Bagwanji maarufu kama Bhaga 
ambaye alikuwa mfanyabiashara 
mshirika.”

“Watanzania lazima wajue, Dk. 
Mengi hakuanza biashara akiwa 
tajiri mkubwa, alianza biashara 
ndogo amekuwa mpaka anakuwa 
na viwanda vyake na media yake.

“Hatukumtegemea mtu anaan-
za na kalamu mpaka anafika hapo 
alipofika. Wakati ninaanza viwan-
da vyangu vya chuma, plastiki ali-
kuwa akinipa ari na moyo alikuwa 
akiniambia hayo ndiyo mahitaji ya 

nchi.”
“Aliniambia nijitahidi nifani-

kiwe, huo moyo bila kukupa fedha 
unatosha kwa mwanadamu kum-
wezesha kuvuka mto salama, alini-
tia moyo nikavuka.” Anasema.

FUNZO KWA VIJANA
Patel amewataka vijana wa Tan-

zania wanaotaka kufikia mafanikio 
na kuiwezesha nchi kufikia maen-
deleo ya viwanda lazima wakubali 
kujinyima starehe.

“Vijana mjinyime starehe na 
mkiwekeza kwenye maendeleo 
mtafanikiwa, usitake kupata fed-
ha kidogo unaanza kununua saa 
nzuri, shati zuri, nyumba nzuri, 
gari la kifahari.”

“Wekeza kwanza kwenye kitu 
cha kukuendeleza, fikra yako na 
muda wako uwe kwenye kitu 
cha kukuendeleza siyo kwenye 
vitu vya anasa, vijana wakijituma 
maendeleo  yatakuwapo, nchi 
hii bado ina nafasi nyingi za ku-
wekeza.

“Nafasi za kujituma zipo nyingi, 
vijana mshindwe wenyewe, hata 
Dk. Mengi mnamuona ni miongo-
ni mwa matajiri, yote ni kwa saba-
bu, ujana wake alijitoka kuwekeza 
kwenye vitu vya maendeleo.”

“Hakuwekeza kwenye kununua 
shati zuri, nyumba nzuri, gari la 
kifahari, haya yalikuja baadaye 
baada ya mafanikio yake binafsi 
na kwa nchi yake.”

Vijana mjiny-
ime starehe 
na mkiwekeza 
kwenye 
maendeleo 
mtafanikiwa, 
usitake kupa-
ta fedha ki-
dogo unaanza 
kununua saa 
nzuri, shati 
zuri, nyumba 
nzuri, gari la 
kifahari.
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Usajili mpya wa wanahabari waja 
Na Salome Kitomari, 
DODOMA, MJINI

SERIKALI imewataka waandi-
shi wa habari nchini kujiendeleza 
kitaaluma ili kukidhi vigezo vya 
Sheria ya Huduma za Habari ya 
Mwaka 2016, inayowataka ifikapo 
2021 kuwa na elimu ya stashahada 
(diploma).Akiwasilisha hotuba ya 
makadirio ya mapato na matumizi 
ya wizara yake kwa mwaka ujao 
wa fedha, Waziri wa Habari, Utam-
aduni, Sanaa na Michezo, Dk. Har-
rison Mwakyembe, alisema sheria 

ilitoa kipindi cha miaka mitano 
kwa kila mwanahabari kuwa na ki-
wango hicho cha elimu na kitafika 
kikomo mwakani. 

“Kwa kuwa kipindi hiki cha 
miaka mitano kinakwisha mwezi 
Desemba 2021, natoa wito kwa 
waandishi wa habari ambao bado 
hawajajiendeleza    kielimu, ili 
kukidhi matakwa ya sheria wa-
fanye, hivyo ili kuendelea na kazi 
ya uandishi wa habari baada ya 
muda huu wa mpito kuisha,” alise-
ma. 

Waziri Mwakyembe alisema 

Wizara ipo katika hatua za mwisho 
za uanzishwaji wa Bodi ya Ithibati 
ya Wanahabari, ikiwamo Baraza 
Huru la Habari ambalo litaundwa 
na wanahabari wenyewe baada ya 
kuanzishwa kwa bodi hiyo.

“Majukumu ya Baraza hili ni 
pamoja na kuandaa Kanuni za 
Maadili ya Taaluma ya Wanahabari 
kwa kushirikiana na Bodi ya Ithi-
bati na kushughulikia malalamiko 
mbalimbali ya maudhui chini ya 
Kamati ya Malalamiko iliyoundwa 
ndani ya baraza,” alisema.

Alisema hadi kufikia Machi 

mwaka huu, magazeti na majarida 
233 yalisajiliwa ili kupanua wigo 
wa upatikanaji wa habari kwa wa-
nanchi, na kwamba kati yake bin-
afsi ni 181 sawa na asilimia 78 na 
serikali na taasisi zake 52, sawa na 
asilimia 22. 

 Alisema leseni mpya 18 zilitole-
wa kwa ajili ya magazeti/majarida 
ambapo 14 zilitolewa kwa wami-
liki binafsi na nne kwa taasisi za 
umma, na kwamba leseni 43 zili-
huishwa, ikiwamo kutoa vitambu-
lisho kwa wanahabari 494. 

Kati yao, saba ni wa nje ya nchi. 

Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu 
ya Bunge ya Huduma na Maende-
leo ya Jamii, Peter Serukamba, 
alisema kuwa hadi kufikia Feb-
ruari mwaka huu, wizara ilikuwa 
haijafikia hata nusu ya lengo la 
makusanyo kwa kuwa ilikuwa im-
ekusanya Sh. bilioni 14.5, sawa na 
asilimia 37.7 ya lengo.

Naibu Waziri Kivuli katika wiz-
ara hiyo na Mbunge wa Viti Maal-
um (Chadema), Devotha Minja, ali-
itaka Wizara ya Afya kutoa taarifa 
za corona kila baada ya saa kadhaa 
ili kuendeleza tahadhari.

Masharti 
yalegezwa 
ununuzi 
wa madini

Na Augusta Njoj, DODOMA

SERIKALI imelegeza mashar-
ti ya ununuaji madini kutokana 
na janga la ugonjwa wa corona, 
huku ikiruhusu mtu yeyote 
mwenye mtaji wa kununua 
afuate taratibu zilizowekwa.

Sambamba na hilo, imefan-
ya mazungumzo na mabenki 
kwa lengo la kuwapatia fedha 
wanunuzi wa madini ili ku-
nunua madini.

Akihitimisha hoja ya bajeti ya 
Wizara ya Madini kwa mwaka 
2020/21 bungeni juzi, Waziri 
Doto Biteko, alikiri kuwa licha 
ya bei ya madini ya dhahabu 
duniani kupanda, lakini wafan-
yabiashara wa ndani hawana 
fedha za kununua madini yali-
yopo kwa wachimbaji.

“Wafanyabiashara hawa 
fedha zimekwisha, maana 
wanachokifanya ni kwamba, 
wanunuzi wa ndani hununua 
na kwenda kuuza nje, wana-
pata fedha wananunua tena, la-
kini kutokana na huu ugonjwa, 
kwa sasa hawasafirishi hivyo 
wamenunua, wana mzigo, la-
kini fedha za kununua tena ha-
wana,” alisema.

Alisema kutokana na hali 
hiyo Wizara imeangalia nam-
na ya kulegeza ili mzunguko 
uwapo. “Hivyo mfanyabiasha-
ra yeyote mwenye fedha aje, 
aende kununua mahali popote, 
naomba nitoe tangazo hili, ule 
utaratibu wa kununua kwa kan-
da tunauvuka, mfanyabiashara 
yeyote aende mahali popote 
kwenye soko lolote anunue 
dhahabu atapewa vibali vyote 
vinavyohitajika bila kujali mpa-
ka wake,”alisisitiza.

Kuhusu mazungumzo na ma-
benki, alisema wamezungumza 
na mabenki na yamekubali ku-
kaa na wanunuzi wa madini ili 
kuwapatia fedha.

 “Pia masharti tumelegeza 
mtu yeyote sasa mwenye mtaji 
aende kununua madini ilim-
radi analipa mrabaha na pale 
atakapotunza serikali itajua 
ametunza wapi na ya thamani 
gani,” alisema.
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Majaliwa aagiza msako wanaouza sukari bei juu
Na Romana Mallya

WAZIRI Mkuu Kassim Ma-
jaliwa, amewaagiza wakuu wa 
mikoa kuchukulia hatua dhidi ya 
wafanyabiashara waliopandisha 
bei ya sukari na kufikia Sh. 4,500 
kwa kilo.

Amesema haoni sababu ya ku-
panda kwa bei kwa kuwa bidhaa 
hiyo ipo ya kutosha nchini.

Hatua hiyo inakuja ikiwa ni wiki 
sasa tangu sukari kupandishwa 
bei maeneo mbalimbali nchini.

Akizungumza na viongozi wa 
dini waliojitokeza kwenye maom-
bi maalum kwa kitaifa dhidi ya 
virusi vya corona jijini Dar es 
Salaam jana, Majaliwa aliwataka 
wafanyabiashara kutopandisha 
bei ya sukari na bidhaa nyingine.

“Sukari ipo, tena ya kutosha 

JPM 
ateua 
watendaji 
wapya
Na Mwandishi Maalum, 
CHATO

RAIS John Magufuli, 
amemteua Dk. Zainab 
Chaula, kuwa Katibu 
Mkuu wa Mawasiliano. 

Kurugenzi ya Ma-
wasiliano ya Rais, 
Ikulu ilisema jana kuwa 
kabla ya uteuzi huo, Dk. 
Chaula alikuwa Katibu 
Mkuu wa Wizara ya 
Afya, Maendeleo ya 
Jamii, Jinsia, Wazee na 
Watoto na amechukua 
nafasi iliyoachwa na Dk. 
Maria Sasabo, ambaye 
amestaafu.

Rais Magufuli pia 
amemteua Prof. Mabula 
Mchembe kuwa Katibu 
Mkuu wa Wizara ya 
Afya, Maendeleo ya 
Jamii, Jinsia, Wazee na 
Watoto.

Kabla ya uteuzi huo, 
Prof. Mchembe alikuwa 
Msaidizi wa Rais katika 
masuala ya afya.

Katika hatua nyingine, 
Rais Magufuli amem-
teua Prof. Abel Makubi, 
kuwa Mganga Mkuu wa 
Serikali (Chief Medical 
Officer).

Kabla ya uteuzi huo, 
Prof. Abel Makubi, 
alikuwa Mkurugenzi 
Mtendaji wa Hospitali 
ya Rufani ya Kanda 
Bugando na amechukua 
nafasi iliyoachwa, na 
Prof. Mohamed Kambi 
ambaye amestaafu.

Katika taarifa hiyo ya 
Ikulu, ilielezwa kuwa 
uteuzi wa viongozi hao 
ulianza jana.

na iliyokuwa imepungua ime-
shaagizwa na imeingia nchini, bei 
inaendelea kuwa ileile, viwanda 
vya ndani vikianza kuzalisha, bei 
itaendelea kuwa ileile,” Majaliwa 
alisema.

Alisema ameona kwenye 
mitandao kilo imefikia Sh.4,500 
na kuwaagiza wakuu wa mikoa 
kuwachukulia hatua wafanyabi-
ashara hao.

“Nitoe wito kwa wafanyabi-
ashara kama nilivyosema, wiki 
hii Waislamu wanatarajia kuanza 

mfungo wa Ramadhani, wafanya-
biashara kote nchini wahakikishe 
uhitaji wa vyakula muhimu kwe-
nye kipindi hiki cha Ramadhani 
vinauzwa kwa bei inayotambulika 
bila kupandishwa.

“Kwa kufanya hivyo, tunawak-
waza Watanzania, tunawakwaza 
Waislamu, ninatoa maelekezo kwa 
wakuu wa mikoa na wakuu wa 
wilaya kufanya ziara za mara kwa 
mara kwenye masoko yetu.

“Hakuna sababu ya kupandisha 
huduma kwenye masoko eti kwa 

sababu baadhi ya Watanzania wa-
naingia mwezi Mtukufu.”

Waziri Mkuu pia aliwataka Wais-
lamu wanaotarajia kuanza mfun-
go wa Ramadhan kujiepusha na 
misongamano kipindi hiki amba-
cho kuna mlipuko wa corona.

Wiki iliyopita, Nipashe ilibaini 
gharama za kuagiza bidhaa hiyo 
nje ya nchi zinafikia Dola 757.47 
(Sh. 1,748,080) kwa tani moja. 

Mchanganuo wake ni: 
Cost+insurance+freight Dola 425 
(Sh. 980,810) kwa tani, duty (35%) 

Dola 148.75 (Sh. 343,283) kwa 
tani, VAT (18%) Dola 104.82 (Sh. 
241,902), clearing and transport 
Dola 70.29 (Sh.162,214) kwa tani.

“Kwa mantiki hiyo, mfuko wa 
Kg 50 wa sukari unagharimu Dola 
37.8 (Sh. 87,677) na ukijumulisha 
na faida ya asilimia nane (7,400), 
unaona kwamba mfuko huo una-
paswa kuuzwa kwa Sh. 95,000 (Sh. 
1,900 kwa kilo) na si 130,000 inay-
ofanyika sasa,” alisema mmoja wa 
wafanyabiashara wa sukari am-
baye aliomba hifadhi ya jina lake.
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MAONI & UCHAMBUZI

WASTAAFU wengi hususan wa umma wamekuwa wakikumbana 
na kikwazo cha kulipwa mafao yao baada ya kustaafu utumishi.

Hali hiyo imesababisha baadhi kufariki dunia kabla ya kupata 
mafao yao bila sababu ya kutokulipwa stahiki zao kwa wakati ku-
wekwa wazi.

Mpaka sasa kuna idadi kubwa ya wastaafu wa sekta ya umma 
wako mitaani wakihangaikia kufuatilia malipo yao, huku wakila-
zimika kutumia gharama zaidi kuliko uwezo wao kifedha.

Maelekezo ambayo wamekuwa wakipewa na maofisa  utumi-
shi ni kuwa sasa waende kufuatilia Dodoma kutokana na serikali 
kuhamia humo.

Kimsingi, wastaafu wanateseka sana kufuatilia haki zao, kiasi 
kwamba inafika wakati wanakata tamaa na kujiona kuwa utumi-
shi wao ulioendana na weledi, uzalendo, uaminifu na uadilifu 
hauthaminiwi na serikali.

Hata hivyo, maelekezo yaliyotolewa juzi na Ofisi ya Rais, Mene-
jimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, yamedhihirisha 
kuwa serikali haifurahishwi kuona wastaafu wakitesekea mafao 
yao.

Waziri wa Ofisi hiyo, George Mkuchuka, amesema amepanga 
kukutana na maofisa utumishi wote nchini kuwakumbusha na 
kuwasisitiza umuhimu wa kuandaa mapema taarifa za mtumishi 
anayetarajia kustaafu miezi sita kabla ya kustaafu.

Mkuchuka anasema kwamba lengo la hatua hiyo ni kuondoa 
tatizo la ucheleweshwaji wa mafao, ambapo baadhi yao hufariki 
bila kuyapata.

Mkuchika, ndiye alisema hayo alipokuwa akitoa ufafanuzi wa 
namna atakavyotekeleza ahadi aliyoitoa bungeni ya kuhakikisha 
ofisi yake inatatua changamoto ya ucheleweshwaji wa mafao ya 
wastaafu wakati akiwasilisha Makadirio ya Mapato na Matumizi 
ya Fedha kwa Mwaka wa Fedha 2020/2021.

Waziri Mkuchika alisema anakwazwa na kitendo cha wastaafu 
walioitumikia nchi kwa uadilifu na uzalendo kuchelewa kupata 
mafao yao kwa wakati.

Kwa mujibu wa Waziri huyo, wastaafu wamekuwa wakichelew-
eshewa mafao yao kuanzia mwaka mmoja hadi minne na wen-
gine kufariki bila kuyapata.Alisema katika kipindi cha uongozi 
wake amebaini kuwa tatizo la wastaafu kuchelewa kupata mafao 
linasababishwa na baadhi ya maofisa utumishi kuchelewa kuan-
daa taarifa za wastaafu mapema na kuziwasilisha kwenye mam-
laka husika, ikiwamo kitendo cha baadhi ya waajiri kutowasilisha 
michango ya watumishi kwenye Mifuko ya Hifadhi za Jamii.

Kadhalika, Mkuchika aliwapiga marufuku maofisa hao ku-
waelekeza wastaafu kufuatilia mafao yao jijini Dodoma au Dar 
es Salaam, badala yake wao ndio wabebe jukumu hilo kwa kuwa 
wastaafu wengi wanapata usumbufu na kukabiliwa changamoto 
ya ukosefu wa fedha.

Aliwataka maofisa hao kuwajibika ipasavyo na ikitokea mstaa-
fu amechelewa kupata mafao yake, Ofisa Utumishi ndiye atataki-
wa kuieleza serikali sababu za mstaafu huyo kutopata mafao yake 
kwa wakati, ikizingatiwa kuwa serikali imeshawaelekeza maofisa 
hao kuandaa taarifa za watumishi wanaotarajiwa kustaafu mape-
ma iwezekanavyo. Alisema ofisi yake inahusika na utawala bora, 
hivyo itahakikisha mstaafu analipwa stahili zake kwa wakati na 
kitendo cha mstaafu kukaa miaka minne bila kulipwa mafao ha-
kiakisi dhana halisi ya utawala bora. 

Kwa mujibu wa maelezo ya Waziri Mkuchika, wanaochangia 
wastaafu kutokulipwa mafao yao kwa wakati mwafaka ni maofisa 
utumishi, hivyo kwa kuwa Waziri hiyo anakijua hilo, tunaamini 
kwamba sasa mwarobaini wa kutocheleweshwa malipo hayo 
umepatikana.

Hatuoni sababu za serikali kutowachukulia hatua kali za kishe-
ria na kimaadili maofisa utumishi watakaobainika kuchelewa 
kuandaa malipo ya wastaafu kwa muda walioelekezwa, hivyo ku-
wasababishia usumbufu, taabu na mateso wastaafu hao.

Na Sabato 
Kasika 

VIRUSI vya corona ni janga 
ambalo limezikumba nchi ny-
ingi duniani, Watanzania tuki-
wamo. Pia, juhudi zinandelea 
kuchukuliwa kukabiliana na 
na virusi hivyo, ambavyo bado 
havina dawa wala tiba.

Mkoa wa Dar es Salaam 
unatajwa kuwa kinara wa 
maambukizi ya virusi hivyo, na 
hatua mbalimbali zimekuwa 
zikichukuliwa na viongozi wa 
serikali, kukabiliana na janga 
hilo.

Katika hilo, Mkuu wa Mkoa, 
Paul Makonda, anawataka 
wakazi wa jiji kuvaa barakoa 
kuanzia wanapokuwa katika 
usafiri wa daladala, pia kwenye 
shughuli nyingine za kila siku 
au majumbani.

Katika jitihada hizo, amea-
giza hata mfumo wa kufanya 
biashara ubadilike, ili kwamba 
mtu anapokwenda sehemu ku-
nunua vitu achukue na kuon-
doka na siyo anakaa muda 
mrefu usio na lazima.

Hizo zote ni juhudi za kutaka 
kukabiliana na corona. Msisiti-
zo wa Mkuu wa Mkoa unajikita 
katika kuhakikisha kila mkazi 
wa jijini Dar es Salaam anavaa 
barakoa, huku akiepuka mson-
gamano usio wa lazima.

Ni bahati nzuri, kile amba-
cho mkuu huyo wa mkoa ame-
kiagiza, kimeanza kutekelezwa 
hasa kwa watu kuvaa barakoa, 
sambamba na wito wa awali wa 
Wizara ya Afya, Maendeleo ya 
Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto 
kuagiza watu wanawe mikono 
kwa maji yanayotiririka na ku-
tumia vitakasa mikono.

Kinachoonekana awali, wen-
gi wameitikia kilichoagizwa na 
serikali katika ngazi tofauti.

Ni ukweli kwamba tangu 
Jumatatu wiki hii, takrban kila 

mahali watu walianza kuvaa 
barakoa, hata wengine kuji-
funika vitambaa usoni kama 
njia ya kujikinga maambukizi 
ya virusi hivyo.

Kuanzia Jumatatu, ndiyo am-
bayo Makonda alikuwa ame-
tangaza kuwa “yoyote ambaye 
angeonekana hajavaa barakoa, 
basi akamatwe na kufikishwa 
kwenye vyombo vya sheria.”

Inaonekana maelekezo hayo 
yameuingia umma na wanavaa 
vifaa hivyo haraka. ingawa kila 
mmoja alipaswa kutambua 
madhara ya corona na ku-
chukua hatua mapema badala 
ya kusubiri kutishiwa.

Kwa utekelezaji huo, ni wazi 
bado kuna watu hawana woga 
kuhusu janga hili linaloendelea 
kuitesa dunia hadi watishiwe 
ndipo wachukue hatua! Nase-
ma, huku ni kupuuzia mambo 
ya hatari.

Umefika wakati sasa, kila 
mmoja wetu abadilike na kua-
cha kufanya mzaha kwenye 
mambo mazito kama hayo ya 
ugonjwa wa corona, ambao 
hivi sasa sote tunajua hatari 
yake kwa maisha.

Wataalam wa afya wa-
naeleza, anaweza kuvaa bara-
koa za vitambaa vya pamba, 
lakini zikiwa zimeongezewa 
uzito katika utengenezaji, ili 
kuruhusu kufanyiwa usafi wa 
kila mara inafuliwa kwa maji 
na sabuni na kisha inapigwa 
pasi.

Kwa maana hiyo, barakoa 
zinaweza kupatikana kwa 
gharama nafuu, hivyo sidhani 
hoja ya kukosa fedha za ku-
nunua, inaweza kuwa na ma-
shiko kwa wengi.

Naibu Waziri wa Afya, Maen-
deleo ya Jamii, Jinsia, Wazee 
na Watoto, Dk. Faustine Ndug-

ulile, anasema, ingawa barakoa 
hizo hazina ubora wa kinga 
kama N-95 au zile za chumba 
cha upasuaji, lakini zinaweza 
kutumika kupunguza uweze-
kano wa maambukizi toka 
kwa mtu mmoja kwenda kwa 
mwingine.

Kwa maana hiyo, watu wasi-
ishie kufunika nyuso kwa vi-
tambaa vya kupangusia jasho, 
badala yake wajishonee bara-
koa hizo ili angalau wajikinge 
na kuwakinga wengine.

Kuogopa kukamatwa kwa 
kutovaa barakoa ni sawa na ku-
toogopa ugonjwa huo, ambao 
umekuwa tishio katika nchi 
mbalimbali duniani. Hivyo 
haina haja kusukumwa bali ta-
hadhari ni ya muhimu.

Suala la kujiongeza ni la 
msingi, hasa wakati huu wa ha-
tari kuliko kusubiri kutishwa, 
ndipo mtu achukue hatua, 
kwani inaonekana ni kama 
anafanya kwa kushinikizwa na 
virusi badala ya kushinikizwa 
na ugonjwa.

Maelekezo yametolewa kwa 
muda mrefu ya jinsi ya kujik-
inga, lakini hadi Jumatatu wiki 
hii, ndipo watu wengi wame-
chukua hatua baada ya kutishi-
wa kukamatwa kana kwamba, 
kukamatwa ni hatari kuliko 
corona!

Vilevile bado kuna tatizo 
lingine ambalo ni muhimu 
watu walizingatie, kunawa 
mikono na kuzingatia umbali 
kati ya mtu mmoja na mwing-
ine, kuepuka kuambukizana.

Ni bahati mbaya baadhi ya 
watu na hasa wachuuzi wa-
dogo kando ya barabara, wako 
katika namna kama hawana 
habari na hilo linaloendeklea 
nchini na kimataifa katika afya 
zao na za umma.

Tuamke, tusisubiri kusukumwa 
kujikinga na vita vya corona 

 Muungwana Lazima Nilonge

Ahadi hii kwa wastaafu 
itelekezwe kwa vitendo
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Na Mwandishi Wetu

WAENDESHA bobaboda wapatao 
4,855 wameanza kutumia mfumo rasmi 
wa huduma za kifedha baada ya kuun-
ganishwa na huduma ya NMB Masta-
Boda.

 NMB kwa kushirikiana na MasterCard 
ilizindua huduma ya MastaBoda mwan-
zoni mwa mwaka jana ikiwa na lengo la 
kumwezesha mwendesha bodaboda na 
abiria wake kulipa nauli kwa kutumia 
simu za mkononi na fedha hizo kwenda 
moja kwa moja kwenye akaunti ya NMB 
ya dereva husika.

 “Mpaka sasa, bodaboda 4,855 
wameshaunganishwa kwenye huduma 
hii na mpaka mwishoni mwa mwaka 
huu, tunategemea kuwafikia ma-
dereva boda boda zaidi ya 75,000 nchi 
nzima,” Kaimu Ofisa Mkuu wa Fedha, 
Benedicto Baragomwa, alisema jijini Dar 
es Salaam jana. 

Baragomwa alikuwa akizungumza 
katika hafla ya makabidhiano ya zawadi 
kwa washindi watano wa kampeni ya 
MastaBoda.

 Takwimu zilizopo zinaonyesha kuwa 
kuna waendesha bodaboda zaidi ya 
milioni mbili nchini, ambao wengi wao 
bado hawajaingia kwenye mfumo rasmi 
huku wakiwa hawana akaunti za benki, 
hivyo jambo hili limekuwa likiwanyima 
fursa nyingi za kibenki.

 “Ili kutoa motisha kwa madereva 
bodaboda, tuliweka zawadi kwa wale 
watakao kuwa vinara wa utumiaji wa 
huduma za kibenki katika kufanikisha 
malipo ya nauli kwa abiria wao, motisha 
hizi ni zawadi za pikipiki kwa washindi 
watano ambao kila mmoja anajipatia 
pikipiki, simu za mikononi na pia zawadi 
za fedha taslimu,” alisema Baragomwa.

Benki hiyo imeshatoa zawadi kwa 
zaidi ya wendesha bodaboda 100, 
ambao wamejishindia fedha taslimu Sh. 
50,000 kwa kila mmoja huku wengine 
10 wakijishindia simu janja. 

“Kikubwa zaidi leo tunatoa zawadi za 
pikipiki tano aina ya Boxer kwa ma-
dereva 5. Hawa wamefanya  miamala 
mingi zaidi kupitia Mastercard QR. Hawa 
watano ni wale wa kwanza wenye mia-
mala mingi zaidi kwa mwezi,” alisema. 

Alisema kuna umuhimu kwa jamii 
kufanya malipo kupitia Mastercard QR 
hususan kipindi hiki kigumu ambacho 
dunia nzima inapitia kwenye mlipuko 
wa ugonjwa wa COVID-19. 

“Ukilipia kwa mfumo huu abiria na 
dereva wanapunguza uwezekano wa 
kusambaza ugonjwa kwa kuwa hakuna 
matumizi ya noti…Tunawasihi Watanza-
nia wote na wafanyabiashara kwa ujum-
la watumie mfumo huu ambao ni rahisi, 
salama na wa uhakika pindi wanapotoa 
ama kulipia huduma,” alisema

 Naye Meneja Masoko wa MasterCard 
Afrika Mashariki Teresa Moraa alisema:

 “Kupitia ushirikiano wetu na Benki 
ya NMB, tumefanya jitihada kuzindua 
Mastercard QR na kampeni ya Masta-
boda ili kuwasaidia wafanyabiashara 
kupokea malipo kwa mfumo wa kidijitali 
na pia wateja kufanya malipo kwa njia 
salama, rahisi na kutohitaji kuwa na 
pesa tasilimu.”

Maelfu bodaboda 
waingia mfumo 
rasmi wa kifedha 

Na Julieth Mkireri, 
KIBAHA

MTOTO wa miaka 11, mka-
zi wa Kwamatias Wilaya ya 
Kibaha, anadaiwa kujinyonga 
kwa shuka hadi kufa wakati 
akibembea.

Kamanda wa Polisi mkoani 

Pwani, Wankyo Nyigesa, alise-
ma taarifa za kifo cha mtoto 
huyo zilitolewa na baba yake, 
Yahaya Hussein.

Kamanda Wankyo alieleza 
tukio hilo lilitokea April 19, 
majira ya mchana, na kuwa 
mtoto huyo akiwa na mdogo 
wake, waliingia kwenye moja 

ya chumba kwenye nyumba 
yao na kufunga shuka diris-
hani kisha kuanza kubembea.

Wankyo alisema wakati 
wakiendelea na mchezo huo, 
shuka waliokuwa wakitumia 
lilijifunga shingoni kwa mtoto 
huyo na kumbana hadi kuko-
sa pumzi.

Inaelezwa kuwa mdogo 
wa mtoto huyo, aliposhuhu-
dia hali hiyo alikimbia kutoa 
taarifa kwa wazazi wake, 
ambao walimkimbiza kupata 
matibabu katika Hospitali ya 
Tumbi,  lakini alipofikishwa 
ilithibitishwa kuwa ame-
shafariki dunia.

Mtoto afa kwa kujinyonga akicheza

Wadhamini wa aliyejifanya Prof. Mbarawa watozwa faini
Na Hellen Mwango

MAHAKAMA ya Hakimu 
Mkazi Kisutu jijini Dar es 
Salaam, imewaamuru wad-
hamini Petro Massawe na 
Aslam Shoo, kulipa fungu la 
dhamana la Sh. 700,000 au 
kwenda jela miezi sita baada 
ya mshtakiwa Wilfred Mas-
sawe, anayedaiwa kujipatia 
fedha kwa kutumia jina la Wa-
ziri wa Maji, Profesa, Makame 
Mbarawa, kuruka dhamana.

Amri hiyo imetolewa baada 
ya wadhamini kuiomba 
mahakama kulipa fungu la 
dhamana hiyo ili waachiwe 
huru kutokana na mshtakiwa 
kuruka dhamana na juhudi 
za kumtafuta mikoa tofauti 
kushindikana.

Uamuzi huo ulitolewa jana 
na Hakimu Mkazi Mwan-
damizi, Salum Ally, kufua-
tia mshtakiwa huyo kuruka 
dhamana tangu Desemba 19, 
2019.

Awali, Wakili wa Serikali, 
Janeth Magoho, alidai kuwa 
kesi hiyo ilipangwa kwa 
ajili ya kusikilizwa ushahidi 

wa Jamhuri, lakini mshtak-
iwa ameruka dhamana na 
upande wa Jamhuri haujaita 
shahidi.

Hata hivyo, Petro alidai 
kuwa yeye na mdhamini 
mwenzake wamefanya juhu-
di za kumtafuta mshtakiwa 
wakisaidiana na jeshi la polisi 
Kisarawe mkoani Pwani, Ifa-
kara mkoani Morogoro na 
Iringa, lakini wameshindwa 
kumpata.

“Mheshimiwa hakimu kwa 
sasa mshtakiwa hapatikani 
hewani kwa hiyo tunaomba 
kulipa fungu la dhamana ili 
tuwe huru na jukumu hili,” 
alidai Massawe.

Alidai kuwa waliingia 
mkataba na mahakama 
kuhakikisha kila tarehe ya 
kesi mshtakiwa anafika ma-
hakamani kusikiliza kesi hiyo, 
lakini ametoroka na wam-
emtafuta kuanzia nyumbani 
kwake bila mafanikio.

Aliiomba mahakama ikuba-
li walipe fungu hilo la dhama-
na ili wabakie kuwa huru.

Upande wa Jamhuri ul-
idai kuwa hauna pingamizi 

na ombi la wadhamini, la-
kini waendelee kutoa msaada 
pale watakapohitajika na 
jeshi la polisi ili kufanikisha 
kumpata mshtakiwa.

Hakimu Ally alisema kwa 
kuwa mshtakiwa ameshind-
wa kufuata masharti ya dha-
mana tangu Desemba 19, 2019 
mahakama yake inamfutia 
dhamana na inatoa hati ya 
kukamatwa kwake.

“Mahakama yangu baada 
ya kusikiliza hoja za pande 
zote mbili, inaamuru wad-
hamini hao kulipa fungu 
la dhamana wakishindwa 
watakwenda jela kutumikia 
kifungo cha  miezi sita, pia 
waendelee kutoa msaada kwa 
jeshi la polisi pale watakapo-
hitajika kufanikisha kumpata 
mshtakiwa,” alisema Hakimu 
Ally. Desemba 19, 2019 Waziri 
Mbawala alifika mahakamani 
hapo kwa ajili ya kutoa usha-
hidi, lakini mshtakiwa haku-
wapo na mahakama iliamuru 
wadhamini kwenda kujieleza 
na kutoa hati ya kukamatwa 
mshtakiwa huyo.

Katika kesi ya msingi, Mas-

sawe anakabiliwa na mash-
taka manne ikiwamo ya 
kujipatia fedha kwa njia ya 
udanganyifu, kujifanya yeye 
ni Profesa Mbarawa kipindi 
hicho akiwa Waziri wa Ujenzi, 
Uchukuzi na Mawasiliano,  

Mashtaka mengine yanay-
omkabili ni kujitambulisha 
kwa  Waziri Kindamba am-
baye ni Mtendaji Mkuu wa 
Shirika la Mawasiliano Tan-
zania (TTCL) kuwa ni Profesa 
Mbarawa.

Katika kesi hiyo namba 
3/2017 Massawe anadaiwa 
Novemba 25, 2016 akiwa 
maeneo ya Yombo Buza Te-
meke jijini Dar es Salaam, ali-
jitambulisha kwa Alfred Sam-
son kwamba yeye ni Profesa 
Makame Mbarawa.

Katika shitaka la pili, ina-
daiwa Novemba 26, mwaka 
na mahali hapo, Massawe 
alijitambulisha kwa Izack 
Mwawima kuwa yeye ni Pro-
fesa Mbarawa.

Inadaiwa mshtakiwa huyo 
pia alijitambulisha kwa Wa-
ziri Kindamba kuwa yeye ni, 
Profesa Mbarawa.

Washindi 5 wa NMB Mastaboda wakionyesha kadi za Pikipiki baada ya kukabidhiwa na Kaimu Afisa Mkuu wa Fedha wa Benki 
ya NMB, Benedicto Baragomwa (hayupo pichani) wakati wa hafla iliyofanyiaka jijini Dar es Salaam.
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HABARi kitAifA

Na Maulid Mmbaga

KATIKA kukabiliana  biashara 
ya magendo ya chuma chakavu  
nchini, Baraza la Taifa la Hifa-
dhi na Usimamizi wa Mazingira 
(NEMC), limewataka wenye vi-
wanda kufuata sheria, kanuni na 
taratibu zinazoelekeza ununuzi wa 
chuma chakavu.

Akizungumza na waandishi wa 
habari jijini Dar es Salaam jana,

Mkurugenzi Mkuu wa NEMC Dk. 
Samuel Gwamaka, aliwaelekeza 
wenye viwanda kununua chuma 
chakavu kutoka kwa wafanyabi-
ashara waliosajiliwa na kutambu-
liwa na Baraza.

“Utafiti wetu unaonesha uhu-
jumu mkubwa wa miundombinu 
nchini, hali ambayo ilichangia  
kufunga usafirishaji wa chuma 
chakavu nje ya nchi.

Kuanzia sasa wenye viwanda 
wote watalazimika kununua chuma 
chakavu kutoka kwa wafanyabi-
ashara ambao wamesajiliwa na 
NEMC ili kulinda miundombinu,” 
alisema Dk. Gwamaka. Dk.. Gwam-
aka alisema NEMC  ilishakutana 
na wadau na wafanyabiashara wa 
chuma chakavu  ili kupata maoni 
yao yaliyotumika kutengeneza ka-
nuni mpya za ufanyaji wa biashara 
ya chuma chakavu za mwaka 2019.

“Kanuni mpya zinawataka 
wafanyabiashara wa chuma 
chakavu kuwa na vibali ambavyo 
vitatolewa na NEMC baada ya 
kujiridhisha,” alisema, na kuongeza 
kuwa atakayekiuka kanuni na tara-
tibu  atachuliwa hatua za kisheria 
ikiwamo kutaifishwa mzigo wake.

Aalsema  vibali vya kukusanya 
chuma chakavu vinatolewa kwa 
gharama ya shilingi 50,000, am-
bapo tozo zake  mwaka ni kati ya 
shilingi milioni 1.5 hadi milioni 
tano.

Alisema  mbali ya kuzuia uhar-
ibifu wa miundombinu, zuio hilo 
liltoa nafasi ya  kutafiti  namna 
gani vyuma chakavu  visafirishwe  
nje ya nchi pasipo kuhujumu azma 
ya serikali ya kujenga uchumi wa 
kati na viwanda ifikapo 2025.

“Serikali imekuwa ikitekeleza 
azma ya kujenga  uchumi wa kati 
na Viwanda, hivyo lazima NEMC  
iunge mkono azma hiyo kwa 
vitendo kwa kuweka mazingira 
mazuri ya  upatikanaji wa chuma 
chakavu kama sehemu ya  ma-
lighafi muhimu kwenye viwanda,’ 
alisema Dk. Gwamaka.

Hata hivyo, alisema katika ku-
hakikisha  chuma chakavu kipati-
kana kwa wingi hnchini, serikali  
inahamasisha wafanyabiashara 
wanaoingiza chuma chakavu 
kutoka nje ya nchi ambayo kila  
tani moja italipiwa shilingi 7,500 
tofauti na wale wanaosafirisha nje 
watalipa shilingi 30,000 kwa tani 
moja.

Waandishi wa habari wapigwa jeki barakoa
Na Romana Mallya

MAKUNDI kwenye jamii 
wakiwamo waandishi wa habari 
ambao wanaendelea na kazi ya 
kuhabarisha umma dhidi ya vi-
rusi vya corona yametakiwa ku-
chukua tahadhari  zinazotolewa 
na wataalam wa afya.

Hayo yalisemwa jana jijini 
Dar es Salaam na Meneja Mauzo 

wa kampuni ya FMJ Hard Ware, 
Fredrick Sanga, kwa niaba ya 
wakurugenzi wake, wakati aki-
kabidhi vitakasa mikono kwa 
waandishi wa habari ili viwasai-
die kwenye kazi zao. “Tunatoa 
msaada wetu kwa vyombo vya 
habari kama sehemu ya kuunga 
mkono jitihada za Serikali katika 
mapambano dhidi ya ugonjwa 
wa Corona.

“Tunatambua mchango wa 

vyombo vya habari katika ku-
habarisha umma wa Watanza-
nia katika masuala mbalimbali 
yanayotokea nchini hususani 
janga la corona.”

Alisema wameamua kuwa-
saidia waandishi wa habari 
vitakasa mikono ili viwasaidie 
wawapo kwenye majukumu yao 
kujikinga na maambukizi ya vi-
rusi hivyo.

“Tunaamini wadau wengine 

watajitokeza kuiunga mkono 
Serikali kwa kutoa misaada am-
bayo itaongeza nguvu kwenye 
mapambano dhidi ya ugonjwa 
corona,” alisema.

Pia Sanga alitumia fursa hiyo 
kuwakumbusha wafanyabiasha-
ra hususan wanaojishughulisha 
na uuzaji wa vifaa vya ujenzi na 
mafundi, wazingatie tahadhari 
zote za kujilinda na corona zina-
zotolewa na serikali.

Kaimu Mkuu wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa (Takukuru) mkoani Shinyanga, Hussen Mussa, akitoa taarifa kwa 
waandishi wa habari mkoani humo, juu ya uokoaji wa fedha Sh. 118,851,957 kutoka kwa vyama vya msingi vya ushirika AMCOS 
pamoja na SACCOS, fedha za wakulima na wana chama ambazo ni miongoni mwa fedha zilizotafunwa na viongozi wa vyama hivyo, 
kwa kipindi cha robo tatu ya mwaka wa fedha 2019/2020, kuanzia Januari hadi Machi. Picha : Marco Maduhu

Masoko yalivyokuza sekta madini
Na Salome Kitomari,  
DODOMA

W
IZARA ya Ma-
dini imesema 
u a n z i s h w a j i 
na usimamizi 

wa masoko ya madini nchini 
umeongeza kasi ya ukuaji wa 
sekta hiyo kutoka asilimia 0.9 
hadi 12.6.

Akiwasilisha bungeni makadi-
rio ya mapato na matumizi ya 
fedha kwa mwaka 2020/2021, 
Waziri wa wizara hiyo, Dotto 
Biteko, alisema kuwapo kwa 

masoko na vituo vya ununuzi 
wa madini kwenye sehemu za 
uchimbaji kumetatua changa-
moto ya muda mrefu hasa kwa 
wachimbaji wadogo kukosa 
uhakika na bei stahiki.

  Alisema kwa kipindi cha 
kuanzia Machi, 2019 hadi Febru-
ari, 2020, kwenye masoko hayo 
kumeuzwa madini yenye tham-
ani ya zaidi ya Sh. trilioni 1 na 
kuiingizia Serikali mapato kwa 
kulipa mrabaha na ada ya uk-
aguzi wa zaidi ya Sh. bilioni 78.

“Masoko haya yameleta ma-
badiliko makubwa katika sekta 

ya madini ikiwa ni pamoja na 
kuongezeka kwa kasi ya uku-
aji wa sekta kutoka asilimia 0.9 
mwaka 2018 hadi 12.6 mwaka 
2019,” alisema. Kwa mujibu wa 
Biteko, masoko hayo yame-
leta manufaa mengine kwa wa-
nanchi ikiwamo kuzalisha fursa 
za ajira na kuongezeka kwa ki-
pato cha wachimbaji wadogo.

Kuhusu uanzishwaji wa eneo 
tengefu la Mirerani, alisema 
kuwapo kwa vifaa vya usalama 
kumeongeza mapato kutokana 
na wachimbaji wadogo kutoka 
zaidi ya Sh. milioni 166 kabla ya 

kujenga ukuta hadi zaidi ya Sh. 
bilioni 2.1 baada ya ukuta.

Alisema kasi ya ukuaji wa 
sekta ya madini ni  asilimia 12.6 
ikiwa ni nafasi ya pili  baada ya 
ujenzi iliyokua kwa asilimia 14.8. 
Kuhusu wachimbaji wadogo, 
alisema kufutwa kwa kodi ya 
Ongezeko la Thamani (VAT) na 
kodi ya zuio kwa wachimbaji 
wadogo kunapaswa kuungwa 
mkono “Ukuaji huu ulitokana na 
kuongezeka kwa uzalishaji wa 
madini mbalimbali yakiwamo 
dhahabu, makaa ya mawe, tan-
zanite na almasi,” alisema.

onyo viwanda 
kununua 
chuma chakavu 
kimagendo
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HABARI BUNGENI

WIZARA ya Madini imesema inatarajia 
kutoa mapendekezo ya kuanza kwa 
utekelezaji wa mradi wa uchimbaji 
madini ya Niobium chini ya Kampuni ya 
Panda Hill.

Ilitoa kauli hiyo jana bungeni katika 
majibu yake kwa Mbunge wa Mbeya 
Vijijini (CCM), Oran Njeza (pichani juu)
ambaye alihoji ni lini uzalishaji wa ma-
dini hayo utaanza katika Halmashauri ya 
Wilaya ya Mbeya.

Katika majibu yake, wizara hiyo il-
isema kampuni hiyo ina ubia na kampuni 
ya Cradle Resources Limited asilimia 50 
na Tremont Investments asilimia 50.

“Kampuni hiyo inamiliki leseni 
tatu za uchimbaji wa kati wa madini 
ML 237/2006, ML 238/2006 na ML 
239/2006 zilizotolewa tarehe 16 No-
vemba 2006 zikiwa na kilomita za eneo 
la mraba 22.1,” ilisema.

Ilieleza kuwa mradi utahusisha uchim-
baji wa madini ya Niobium ambayo 
yataongezewa thamani kwa kuchang-
anywa na madini ya chuma na kuwa 
Ferro-Niobium, zao ambalo litauzwa kwa 
wanunuzi mbalimbali waliopo Ulaya, 
Asia na Amerika ya Kaskazini.

“Mwekezaji ameshafanya upembuzi 
yakinifu (Feasibility Study) uliokamilika 
mwaka 2016 na kujiridhisha uwapo wa 
mashapo ya kutosha utakaowezesha 
uhai wa mgodi kwa takriban miaka 
30,”ilisema.

Hata hivyo, ilisema kufuatia mabadi-
liko ya Sheria ya Madini ya Mwaka 2017, 
mwekezaji alilazimika kupitia upya na 
kurekebisha taarifa ya upembuzi yak-
inifu ili kuzingatia viwango vipya vya 
mrabaha, kodi na hisa za serikali.

“Hivyo, mwekezaji amewasilisha 
andiko la mradi la kuomba ufafanuzi 
wa vipengele mbalimbali vya sheria 
na kutoa mapendekezo yake juu ya 
utekelezaji wa mradi huo, pamoja na 
suala la fidia ya ardhi kwa Gereza la 
Mbeya ambalo linatakiwa kuhamishwa ili 
kupisha mradi,” ilisema.

Ilibainisha kuwa baada ya kupokea 
andiko hilo, hatua mbalimbali zime-
chukuliwa ikiwamo majadiliano na 
mwekezaji.

Uchimbaji 
madini 
ya Niobium 
kuanza

Gesi iliyogunduliwa  yafikia futi tril. 57

M
BUNGE wa 
J a n g ’ o m b e 
(CCM), Ali Has-
san King (picha-

ni), amehoji uhalali wa askari 
wa usalama barabarani, 
maarufu trafiki, kupiga picha 
magari yenye mwendokasi 
kwa kificho.

Akiuliza swali bungeni 
jana, Mbunge huyo alihoji: 
“Je, ni sahihi kwa askari wa 
usalama barabarani kupiga 
picha magari yenye mwen-
dokasi eneo moja kwa kificho 
na askari mwingine kukama-
ta magari haya eneo tofauti 
na tukio?”

Katika majibu ya Wizara 
ya Mambo ya Ndani ya Nchi 
yaliyotolewa kwa swali hilo, 
ilisema Jeshi la Polisi pamoja 
na wajibu wake wa kulinda 
maisha na mali ya wananchi, 
pia linao wajibu wa kusimam-
ia sheria na kuhakikisha kila 

mtu anatii sheria bila shuruti.
“Katika utendaji kazi wa 

kuhakikisha kuwa dhana ya 
utii wa sheria bila shuruti 
inatekelezwa, Jeshi la Polisi 
hutumia mbinu mbalimbali 
ili kubaini tabia za madereva 
wawapo barabarani na uhiari 
wa kutii sheria za barabara-
ni,” ilisema.

Ilibainisha kuwa kupiga pi-
cha gari iliyozidisha mwendo 
katika eneo moja, tena am-
balo askari huwa amejificha, 
ni mojawapo ya mbinu za ku-
hakikisha madereva wanatii 
sheria bila shuruti.

“Hivyo madereva wanaoz-
idisha mwendo, hupigwa 
picha na kisha kuituma kwa 
askari walio mbele ili kum-
kamata kwani askari mwenye 
‘speed’, kamera huwa ni vigu-
mu kupiga picha na kisha ku-
likamata gari hilo kwa wakati 
huo huo,” ilisema.

Ahoji uhalali trafiki kupiga 
picha magari mafichoni 

Habari zote na Augusta Njoji, 
DODOMA

BUNGE limeelezwa kuwa hadi ku-
fikia mwezi Machi, mwaka huu, gesi 
asilia iliyogunduliwa nchi kavu na 
baharini ilikuwa futi za ujazo trilioni 
57.54.

Hayo yalielezwa jana bungeni 
na Wizara ya Nishati ilipojibu swali 
la Mbunge wa Viti Maalum (CUF), 
Shamsia Mtamba (pichani).

Katika swali lake, mbunge huyo 
alisema mikoa ya kusini ndiyo inay-
otoa gesi kwa wingi kwa sasa, na aka-
hoji mkakati wa serikali kujenga kituo 
cha kutoa mafunzo kuhusu rasilimali 
hiyo ya taifa.

“Je, ni lini serikali itajenga chuo cha 
kutoa mafunzo juu ya rasilimali hiyo 
na mafuta ili wananchi wa Mtwara na 
Lindi wapate fursa zaidi ya elimu ya 
gesi na mafuta?” alihoji.

Katika majibu yake, wizara hiyo 
ilisema ugunduzi wa gesi hiyo ume-

fanyika kuanzia mwaka 2010 katika 
vitalu namba 1,2,3 na 4 vilivyopo ka-
tika maeneo ya kina kirefu cha bahari 
(deep sea) ambapo kuna futi za ujazo 
47.27.

“Matumizi ya gesi asilia iliyogun-
duliwa Songo Songo na Mnazi Bay 
yalianza mwaka 2004 na mwaka 
2006 sawia,” ilisema. Ilisema kuwa 
kupitia Shirika la Maendeleo ya 
Petroli (TPDC), Kampuni za Kimataifa 
za Mafuta na Gesi (IOC’s) na Vyuo vya 
Ufundi Stadi (VETA) hutoa mafunzo 
kwa Watanzania wenye sifa, wa-
nafunzi na wakufunzi ili kujenga uw-
ezo wa kitaalamu kwa Watanzania na 
kukidhi mahitaji ya wataalamu katika 
soko la ndani.

“Hadi sasa, vyuo vya VETA ka-
tika mikoa ya Lindi na Mtwara 
hutoa mafunzo ya kiufundi yanayo-
husu masuala ya mafuta na gesi 

asilia,”ilisema.
Ilieleza kuwa hadi sasa, zaidi ya wahit-

imu 350 wa VETA wamepatiwa vyeti vi-
navyotambuliwa kimataifa ili kuwawez-
esha kupata ajira katika kampuni za 
kimataifa za mafuta na gesi asilia nchini 
na nje ya nchi.

“Jitihada hizi zimegharimu takribani 
Dola za Marekani milioni nne. Pamoja na 
kufundisha vijana kupitia VETA, TPDC 
kwa kushirikiana na Kampuni ya Gesi na 
Mafuta ya Kimataifa (IOC’s) hutoa mafun-
zo kwa wajasiriamaliili kuwajengea uwe-
zo wa kutoa huduma katika shughuli na 
miradi ya mafuta na gesi asilia,” ilisema.

Wizara hiyo pia ilisema hadi sasa wa-
jasiriamali 195 katika mikoa ya Lindi na 
Mtwara wameshapatiwa mafunzo hayo.

“Serikali kupitia TPDC imefungua 
klabu 32 za mafuta na gesi katika shule 
za sekondari za Lindi na Mtwara kwa 
lengo la kutoa elimu inayohusu tasnia ya 
mafuta na gesi asilia pamoja na namna 
inavyoweza  kuwanufaisha kupitia fursa 
zinazotengenezwa na tasnia hii katika 
maeneo yao,” ilisema.
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Hatua kubwa mkoa Kigoma 
kliniki ya mume, mke, mtoto

afya

Hasa ka-
tika kipindi 
cha kwanza 
cha kliniki 
ya ujauzito, 
kuna mambo 
mengi am-
bayo wote 
wanapaswa 
kufahamu...

Na pendo Thomas, Kigoma

M
KOA wa Kigoma kwa 
miaka miwili mfu-
lulizo, umeingia katika 
hesabu ya maendeleo 

ya kinababa kushiriki katika masu-
ala ya afya ya uzazi, katika eneo la 
kliniki ya baba, mama na mtoto.

Awali Kigoma, ushiriki wa wa-
naume ulikuwa mdogo sana, kwani 
ulikuwa chini ya asilimia 20, kutoka-
na na kundi hilo kuona afya ya uzazi 
inamuhusu mwanamke pekee.

Mratibu  wa Afya ya Uzazi na 
Mtoto wa Mkoa, Ernest Teyum-
wete, anasema takwimu za mwaka 
juzi zinataja ushiriki wa kinababa 
ulikuwa asilimia 56, lakini hadio 
kufika mwaka jana, zimeongezeka 
hadi asilimia 79.

Teyumwete anasema, mafani-
kio hayo ni matokeo ya mkakati 
wa kuongeza uelimishaji wa kundi 
hilo, hata likatambua wanawajibika 
katika afya ya uzazi, hususani kujua 
maendeleo ya wenza kipindi cha 
ujauzito. Anasema, awali kliniki zi-
likuwa si rafiki kwa wanaume, kwa 
huduma hiyo kuchukua muda mre-
fu, hali inayosababisha mahudhurio 
duni ya wanaume, hata wakaamua 
kujikita katika mengine.

‘’Hasa katika kipindi cha kwanza 
cha kliniki ya ujauzito, kuna mambo 
mengi ambayo wote wanapaswa 
kufahamu, lakini kinababa wengi 
wanadhani ni upimaji wa ugonjwa 
wa Virusi vya Ukimwi (VVU) tu, 
‘’anasema .

Maoni yake ni pindi wanajinsia  
hao watashiriki na kupata elimu 
ya masuala ya uzazi, ni nyenzo in-
ayosaidia kutambua taarifa sahihi 
za ujauzito, utambuzi wa dalili za 
hatari inayopunguza matatizo ya-
nayosababishwa na ujauzito.

KWA NINI KLINIKI? 
Kwa mujibu wa Mratibu wa Afya 

ya Uzazi, kabla ya mwaka 2005 

mwanamke mjamzito alishauriwa 
angalau kuhudhuria kiliniki mara 
nne kabla ya kujifungua, lakini sasa 
kutokana na utafiti mbalimbali wa 
afya, mjamzito anatakiwa ahudhu-
rie mara nane.

Inaelezwa, endapo mwanamke 
atahudhuria kliniki akiwa na ujauzi-
to chini ya wiki 12, itamsaidia utam-
buzi wa matatizo ya ujauzito kama 
malaria na atatumia tiba na kinga, 
lakini anaposhindwa kufika anai-
kosa nafasi hiyo.

Pia, anasema ni fursa inayosa-
idia kutambua magonjwa yanayo-
sababishwa na kujamiiana kama 
vile kaswende, kisonono, fangasi 
na matatizo ya uzazi yanayoifanya 
mimba kutoka au ugumba kwa 
mwanamke .

Vilevile ni magonjwa yanayo-
sababisha mtoto aliyeko tumboni 

akazaliwa na kasoro za kibinadamu 
kama vile kutoona, ubongo na ul-
emavu mwingineo.

KIGOMA UJIJI
Takwimu za Halmashauri ya 

Manispaa ya Kigoma Ujiji, zinao-
nyesha mwanga wa mafanikio, kwa 
kuwaelimisha wanaume kutambua 
wajibu wao wa kushiriki kliniki za 
uzazi.

Mratibu Huduma za Afya ya 
Uzazi na Mtoto, katika Manispaa 
ya Kigoma Ujiji, Bernadeta Peter, 
anasema mwaka 2017 kulikuwapo 
jumla ya wanaume 74, 82 sawa na 
asilimia 90.8 waliohudhuria kliniki 
za wanaume na mwaka uliofuata, 
waliongezeka hadi 8,519 (98.3%) na 
mwaka jana ilikuwa asilimia 96.

Anaeleza mafanikio hayo, ni ku-
tokana na mikakati waliojiwekea 

kutumia makundi mbalimbali ka-
tika kuelimisha wanaume kuongeza 
ushiriki katika masuala ya afya ya 
uzazi.

Bernadeta anasema, kwa sasa wa-
natumia viongozi wa jamii kusaidia 
uhamasishaji wa wahudumu wa 
afya ngazi ya jamii, ambao huwae-
limisha kinamama, ili nao waende 
kuwafundisha waume zao wajibu 
wa kuhudhuria kliniki na wake zao.

Hata hivyo, anadokeza kuwapo 
changamoto za waliopewa ujauz-
ito kutoka waume wasio wao, hali 
inakuwa mtihani kufika nao klini-
ki, ambayo pia ndio chanzo cha 
mgogoro katika jamii.

Aidha, Bernadeta ana lingine la 
wanaume kuwa na majukumu ya 
safari za kikazi, hata wanakuwa 
mbali na familia, ikiwamo mahud-
hurio ya kliiniki za wake ujauzito 
unaowahusu na la mwisho ni mfu-
mo dume uliopo.

Gazeti Nipashe ilimhoji, David 
Daniel, mkazi wa Manispaa ya Kigo-
ma Ujiji, kuhusu ushirika wa kliniki 
na ufafanuzi wake: ‘’Nakuja kliniki 
ili nipate maelekezo ya watalamu 
kuhusu mtoto ajaye na kuwa na 
kufahamu maendeleo yake, hivyo 
sioni kama ni usumbufu kukaa hapa 
kliniki kupata elimu hiyo.’

Pia, Daniel anawataka wanaume 
wenzake kutoa kipaumbele kwa su-
ala hilo, pasipo kupuuzia kutokana 
na kuwa na faida kwa familia zao na 
kumlinda mtoto aliyeko tumboni.

Sophia Staslaus, anaunga mkono 
kuwa baada ya kuelimishwa ush-
iriki wa mwanaume katika kliniki 
ya baba mama na mtoto, alienda ku-
mueleza mume wake dhana itakay-
owapa mtoto mwenye afya njema 
ushiriki wao kwa pamoja, akiainisha 
hali ilivyokuwa:

‘’Mwanzo ilikuwa  ngumu kumu-
elewesha, lakini kutokana na elimu 
niliyopatiwa na wataalamu wa afya, 
niliweza kuongea nae na baadae 
alinielewa na akaanza kutekeleza.’’

Baadhi ya wanaume wa manipaa ya Kigoma Ujiji, wakiwa kliniki na wenza wao.  PICHA: PENDO 
THOMAS
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• Wauza mkaa, wachimba madini balaa

Wakala Misitu kuanzisha kiwanda 
mkaa mbadala kunusuru miti yake

mazingira

Magunia ya mkaa yaliyokamatwa na Wakala wa Huduma za Misitu, katika operesheni ya kukama-
ta mazao yatokanayo na misitu. PICHA ZOTE: SHABAN NJIA.

Meneja wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania (TFS), wilay-
ani Kahama, Juma Ally, akionyesha mashine inayotengeneza 
mkaa mbadala wa kupambana na uvunaji na uchomaji mkaa 
holela. 

Kikundi cha 
Corido, hu-
tumia ma-
lighafi ya 
pumba za 
mpunga, ran-
da za mbao 
na maganda 
ya karan-
ga, katika 
kutengeneza 
mkaa wao 
mbadala, 
ambao kim-
singi ni 
mzuri ma-
jumbani.

Na Shaban Njia, KAHAMA

U
CHOMAJI mkaa na 
matumizi ya miti kwa 
wachimba madini wa-
dogo, tayari umeshaleta 

madhara ya kimazingira, dhidi 
ya kampeni ya kuifanya Tanzania 
kuwa ya kijani, wilaya za Kahama 
na Ushetu, mkoani Shinyanga,

Ushetu kuko juu kwa suala la 
miti kukatwa na kisha kutumika 
kuchoma tumbaku. Pia, inatajwa 
kuchangia uharibifu wa mazingira 
ambayo athari yake ya moja kwa 
moja ni kupungua mvua, tofauti na 
ilivyokuwa nyuma.

Wilaya jirani ya Kahama, kwa 
sasa ina uharibifu mkubwa wa maz-
ingira unaosababishwa na mambo 
mbalimbali, ikiwamo shughuli za 
kibinadamu zinazofanyika ndani 
ya misitu na mapori yaliyotengwa 
kwa ajili ya hifadhi.

Msitu wa Mkweni uliopo Ka-
hama, kwa mujibu Wakala wa Hu-
duma za Misitu Tanzania (TFS), 
tayari miti yake imeshapungua na 
shughuli za uchomaji mkaa un-
aoendeshwa mahali hapo, hali in-
ayochangia kuwapo changamoto 
zinazohusu uharibifu wa mazin-
gira.

 
TFS KAHAMA
Juma Ally, ni Meneja wa TFS, 

wilayani Kahama, anasema 
wameanzisha mradi wa kuzalisha 
mkaa mbadala uliopewa jina la ‘Bri-
quette Production Project’ wenye 
thamani ya Sh. milioni 15 kutatua 
changamoto ya uvunaji misitu na 
uchomaji mkaa.

Anasema wilaya hiyo ina misitu 
minne, akiutaja Mkweni unaosi-
mamiwa na TFS, una jumla ya hekta 
15,744. Misitu mingine ni Usumbwa, 
Mpunze na Ushetu-Ubagwe, zote 
zinasimamiwa na Halmashauri ya 
Wilaya ya Ushetu.

Meneja huyo wa TFS, anasema ni 
hali iliyochangia mavuno ya mazao 
ya msitu huo, kuwa katika kiwango 
cha chini, ikivunwa kiholela.

Anasema hatua ya serikali sasa, 
imeweka mikakati ya kuichukua 
misitu hiyo inayomilikiwa na Hal-
mashauri ya Ushetu, ili iwe chini 
ya TFS kwa ni ya kuwadhibiti wa-
naovuna holela mazao ya misitu na 
uchomaji mkaa kiholela.

Pia, anataja malengo ya mradi 
ni kufikisha hatua iwe na uwezo 
wa kuzalisha mkaa mbadala zaidi 
ya tani tatu (kilo 3,000) na wata-
hakikisha kila mwananchi mkazi 
wilayani, anaupata mkaa, ili kupun-
guza ukataji kiholela kwa ajili ya 
kuchoma mkaa.

Aidha, Ally anasema ni mkaa huo 
utakaokuwa na uwezo wa kudumu 
ndani ya jiko kwa saa nne tofauti 
na mkaa unatokana na mazao 
ya misitu, unaodumu jikoni kwa 
wastani wa saa moja na mpaka sasa 
wameshazalisha tani moja ya mkaa 
huo.

“Kama tunaweza kuwekeza kwe-
nye madini kwa zaidi ya Sh. milioni 
100 hadi 300 kwa kununua maka-
brasha na kusaga mawe ya dhaha-

bu, basi tunaweza kuwekeza kwe-
nye utengenezaji mkaa mbadala na 
kupambana na uvunaji huu holela 
ambao uko juu kwenye wilaya 
yetu,” anafafanua Ally.

Anasema, ni mkakati unaota-
rajiwa kusaidia kupunguza uvunaji 
kwenye misitu inayomilikiwa na 
halmashauri; Usumbwa, Mpunze na 
Ushetu–Ubagwe kwa zaidi ya nusu 

ya matumizi ya sasa.
Hata hivyo, Ally anavitaka vikun-

di vya vijana, kinamama na wenye 
ulemavu wajitokeze kujifunza nam-
na ya utengenezaji mkaa huo bora 
na wa kisasa, wakaanzisha viwanda 
vidogo.

Kwa mujibu wa meneja huyo, 
mtaji unaohitajika kuanzisha ki-
wanda aina hiyo, ni kati ya Sh. 

milioni nane hadi 15, kulingana na 
ukubwa wa mashine inayohitajiwa 
kutumika.

 
KIKUNDI CARIDO
Kikundi cha Kahama Corido kipo 

katika Mji wa Kahama ambacho 
kilianzishwa na TFS miaka miwili 
iyopita, lengo ni kupambana na 
uharibifu wa mazingira na kulinga 
mazao ya misitu.

Kikundi cha Corido, hutumia ma-
lighafi ya pumba za mpunga, randa 
za mbao na maganda ya karanga, 
katika kutengeneza mkaa wao 
mbadala, ambao kimsingi ni mzuri 
majumbani.

Boniface Chacha ni Ofisa Masoko 
wa Shirika Kahama Corido, anase-
ma kikundi chao kina watumi-
shi watano wanakihudumia na 
wameweza kutanua wigo wa ajira 
kwa makundi mbalimbali ya vijana 
mjini Kahama.

Anasema kuwa, kazi kubwa ya 
uzalishaji mkaa huo hufanyika ka-
tika kipindi cha kiangazi, jua linaku-
wa kali hata kuwezesha kukausha 
mkaa huo, ikiwa ndio mbinu kuu 
wanayotumia katika kipindi kili-
chopo hawajapata vifaa mbadala 
kwa ajili ya kukausha mkaa wana-
ouandaa.

Chacha ana ushauri kwamba, 
kiwanda kama chao kinaweza 
kukua, endapo serikali itawazuia 
watu wanaouza mkaa mitaani, am-
bao ndio chanzo cha uharibifu wa 
misitu nchini, hali ambayo ingeleta 
mbadala wa mafanikio hata waka-
mudu soko lililopo.

Pia, anataka lingine kuwa tozo 
kubwa ya kodi kutoka katika Mam-
laka ya Mapato Tanzania (TRA), 
huku wanatumia malighafi isiyoto-
kana na misitu.

Hadi sasa wamiliki hao wanal-
alamika kiwanda kinazalisha mkaa 
kidogo kulinganisha na mahitaji 
ya wakazi wa mji wa Kahama na 
wenye kiwanda hicho wanaamini 
elimu sahihi ikitolewa kwa wa-
nanchi kuhusu matumizi ya mkaa, 
itasaidia kwa kiasi kikubwa kupun-
guza matumizi ya mkaa utokanao 
na misitu.

 
WANAVIKUNDI
Rose Godfrey, mkazi wa Nyaka-

to Kahama, ana ushauri ili TFS 
ifanikiwe kupambana na uvu-
naji misitu na uchomaji mkaa 
kiholela kwenye  mradi huo, ni 
vyema wakawekeza nguvu katika 
kuwafundisha vijana namna ya 
utengenezaji mkaa mbadala.

Anasema, mtaani kuna vijana 
wengi wasio na ajira ambao wana-
popatiwa elimu sahihi, wanaweza 
kuungana wakatengeneza viwanda 
vingi vya mkaa, hata kutosheleza 
mahitaji ya wilaya Kahama na ji-
rani.

Salvatory Shija, ana maoni kwam-
ba Halmashauri za wilaya Msalala, 
Ushetu na Kahama Mjini, zina vi-
kundi vinavyowezesha mikopo 
rahisi na endapo vitapatiwa elimu, 
vitakuwa na uwezo wa kununua 
mashine hiyo na kuanza kazi ya ku-
zalisha mkaa mbadala.
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Wasomi: Silaha ya corona
sasa ni mlo, usingizi kamili

Inawezekana 
maambukizi 
ya virusi vya 
corona yana-
pomkuta 
mtu wakati 
mwili wake 
ni imara, 
haonyeshi 
dalili yoyote 
au anapokut-
wa na dallili 
ya kawaida, 
anakuwa 
jirani na ku-
pata. 

Na Jackson Paulo

M
AAMBUKIZI ya virusi 
vya corona yanazidi 
kushika kasi na hofu 
inazidi katika jamii. 

Mtaalamu bingwa wa masuala ya 
virusi kutoka  Chuo Kikuu cha Havard 
nchini Marekani, Marc Lipsitch, ana-
taja ni asilimia 40 hadi 70 ya watu 
duniani wako hatarini kuambukizwa 
virusi vya corona na kati yao asilimia 
moja, huenda watapoteza maisha. 

Nchini Uingereza, mshauri wa say-
ansi serikalini, Rupert Shute, anase-
ma asilimia 80 ya wakazi nchini 
humo huenda wataishia kupata vi-
rusi hivyo hata wakikaa majumbani. 

Hayo yanakumbusha wajibu wa 
kila mmoja kufahamu rasmi yuko 
vitani kushindana na maambukizi. 
Hapo inakuja haja ya kuwapo silaha 
mbadala au ya ziada. 

Kwa kawaida, mgonjwa wa corona 
anapougua na kufikishwa hospitalini, 
hakuna dawa maalum ya kuangami-
za virusi. Wanachofanya madaktari, 
ni kudhibiti dalili za ugonjwa. 

Pia, aliye mahututi anapohamishi-
wa Chumba cha Uangalizi Maalum 
(ICU), msaada mkubwa anaopewa ni 
katika kupumua. 

Hata hivyo, hali ya kushangaza 
takwimu za karibuni zinaonyesha 
mashine za kusaidia kupumua (venti-
lators) zimeshindwa kusaidia kuokoa 
maisha kwa namna iliyodhaniwa. 

Uingereza, utafiti  ulihusisha wag-
onjwa 98 wa corona waliowekewa 
mashine za kusaidia kupumua, the-
luthi mbili (67%) walifariki. Hiyo ni 
ripoti mpya ya Kituo cha Taifa cha 
Ukaguzi na Utafiti wa Kitengo cha 
Uangalizi Maalum (ICNARC).

Nchini Marekani, jijini New York 
kulikoathirika sana na virusi, asil-
imia 80 ya wagonjwa waliowekewa 
mashine za kusaidia kupumua wali-
fariki. 

China katika mji wa Wuhan, am-
bako  corona ilianzia, watafiti wanari-
poti kati ya wagonjwa 37 waliokuwa 
taabani hadi kuhamishiwa ICU ku-
wekewa mashine ya kusaidia kupu-
mua, 30 (81%) walifariki ndani ya 
mwezi mmoja. 

Utafiti mwingine huko Seattle 
Marekani, kati ya wagonjwa saba 
(umri zaidi ya miaka 70) walioweke-
wa mashine, mmoja tu ndiye aliye-
pona na mataifa mengine hali inafa-
nana.  Daktari wa majeruhi wa New 
York, Cameron Kyle-Sidell, anapinga 
mashine za kusaidia kupumua kwa 
mgonjwa wa corona. 

Ni hali inayowafanya madak-
tari kwingineko duniani kuhamia 
mbadala kuwaokoa wagonjwa kwa  
kuwaongezea Oksijeni kwenye damu 
kupitia barakoa ‘mask’ maalum ya na 
si mashine hizo. 

MAANA YAKE?
Hapo kuna maana, hata kwa mwe-

nye uchumi bora, hospitali pekee 
haitoshi kumuokoa maisha.  

Wapo wanaodhani upungufu wa 
mashine za kusaidia kupumua katika 
nchi za Afrika ni janga kwa sasa, laki-
ni ukweli uko katika haja ya kubadili 

mtazamo kupambana na virusi kwa 
njia mbadala ambayo ni ‘kinga yako 
ya mwili’. 

Kukabili corona ni vita inayohusi-
sha majeshi ya aina mbili; virusi na 
kinga ya mwili. Hivyo, ushindi wake 
unategemea jeshi ambalo ni imara 
zaidi kati ya virusi na kinga ya mwili. 

Kwakuwa kusambaa virusi ku-
naelezwa inashika kasi ya kusambaa 
duniani ikiwamo Tanzania, njia bora 
ya kukabili ni kuliweka jeshi la kinga 
ya mwili utayari kwa mapambano. 

INAKABILIWA VIPI?
Kunatajwa umuhimu wa kula 

vyakula vinavyosaidia kuimarisha 
kinga ya mwili kwa kuhusisha chem-
behai, mishipa na protini, kuweka 
michakato mwilini ya kupambana 
na vimelea kama virusi, bakteria na 
vingine vya kigeni,vinavyosababisha 
maambukizo au magonjwa. 

Hapo kuna kuhusisha vyakula  vya 
aina fulani kwenye lishe kupambana 
na magonjwa. Mtu anapaswa kupata 
mlo unaosaidia kuimarisha kinga 
mwilini na kuepuka vyakula au hali 
inayodhoofisha kinga ya mwili. Vifu-
tavyo ni muhimu:

MATUNDA & MBOGA
Ni muhimu kuimarisha kinga ya 

mwili. Mboga kama spinachi ina 
virutubisho vingi muhimu kama 
vitamin C na E, zinazongezea mwili 
kinga.

 Matunda nayo yana utajiri mkub-
wa wa vitamini C; yanatajwa ma-
chungwa, limao, ndimu, embe, nana-
si na tikiti maji,  ndizi na parachichi.

TANGAWIZI, VITUNGUU 
SWAUMU

Utafiti unaonyesha tangawizi 
inasaidia kuimarisha kinga mwilini, 
japo wanasayansi wanahitaji utafiti 

zaidi kuthibitisha uwezo wa kuzuia 
magonjwa.

Majumbani hutumika kuzuia 
homa za baridi na na magonjwa 
mengine.  Kuna utafiti unataja vitun-
guu swaumu zinapunguza hatari ya 
kupata homa.

CHAI KIJANI, ZABIBU
Chai ya kijani ina kiasi kidogo cha 

kafeini, kwa hivyo inaweza kuwa 
mbadala wa chai nyeusi au kahawa. 
Inaimarisha kinga na  kupunguza 
maambukizi ya mafua, lehemu (cho-
lesterol).

Pia, inatajwa kukabili magonjwa 
ya moyo, kisukari na inapungua 
uzito mwilini, ikiongeza uwezo wa 
kumbukumbu za mwanadamu.

Zabibu nayo inalinda njia za ku-
pumua na kupunguza maambukizi 
ya maradhi kwa njia za upumuaji au 
homa ya kawaida.

USINGIZI & UNYWAJI MAJI
Kupata muda wa kutosha kulala 

ni silaha kubwa. Mwili unahitaji ku-
pumzishwa kwa walau saa saba hadi 
tisa kwa siku, tena kwa utulivu un-
aowezesha mwili kujiweka sawa  na 
unajiimarisha. Fursa hiyo inapokose-
kana, ni uharibifu wa kinga mwilini. 

Maji pia, inachukua asilimia 60 ya 
mwili wa binadamu, hivyo ni wajibu 
kunywa maji ya kutosha kila siku, 
kuufanya mwili ujiendeshe vizuri. 
Chembehai nazo zinahitaji mazin-
gira yenye maji ya kutosha, zifanye 
kazi.

MAZOEZI
Mazoezi ni muhimu sana kwa 

afya na kinga ya mwili, hasa kwa 
mtu mnene. Takwimu za Shirika la 
Huduma ya Afya Uingereza (NHS), 
zinaonyesha asilimia 38 ya waliola-
zwa katika Chumba cha Uangalizi 

Maalumu (ICU), kutokana na virusi 
vya corona ni watu wanene  na kati 
yao, asilimia 55 walifariki. 

Wenye unene uliopitiliza na umri 
zaidi ya miaka 60, nao idadi ya vifo 
vyao viko juu . 

Hata hivyo, tahadhari iliyoko ni 
mazoezi kuzidi kiasi yanashusha 
kinga ya mwili.

AFYA AKILI
Afya ya akili ina sehemu kubwa 

katika kinga ya mwili. Sayansi inao-
nyesha, mwenye msongo wa mawa-
zo au hofu, kinga yake  inashuka 
na mtu anapokuwa katika utulivu,  
kinga inakuwa juu.

Inawezekana maambukizi ya vi-
rusi vya corona yanapomkuta mtu 
wakati mwili wake ni imara, hao-
nyeshi dalili yoyote au anapokutwa 
na dallili ya kawaida, anakuwa jirani 
na kupata. 

Hofu au kukata tamaa katikati ya 
mapambano dhidi ya corona, virusi 
vinaweza kumshinda mgonjwa.

VYA KUEPUKA
Katika zama za mlipuko wa virusi 

vya corona, mtu anapaswa awe kan-
do na mambo au mtindo wa maisha 
unaomuweka hatarini kuugua au 
kupoteza maisha, anapoambukizwa. 

Mambo ya kuepuka inajumui-
sha vyakula vinavyopikwa haraka, 
matumizi makubwa ya sukari, 
pombe na tumbaku. 

Ni wakati wa kuwa na afya nzuri 
kadri inavyowezekana na kuishi kwa 
tahadhari kubwa kuepuka maam-
bukizi au kuwaambukiza wengine, 
pamoja na vigezo  rasmi vya tahad-
hari kutoka serikalini.

 Makala inatokana na taarifa 
rasmi ya kimataifa na mwandishi 
anapatikana kwa anwani ya ba-
rua pepe: jacpole@gmail.com

Cameron Kyle-Sidell: Kimbilio la mashine za kupumulia hazisai-
dii kwa asilimia 80.

Marc Lipsitch wa Chuo Kikuu Havard: Corona itafika asilimia 40 
hadi 70 duniani.  

• Kasi inafuata majumbani; dawa bado, mashine kupumulia haisaidii
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• Fahamu maisha yake yalivyo ndani ya maji
Nguva ni binadamu au samaki?
mazingira

Nguva katika mwonekano tofauti, mojawapo akiwa ameshikiliwa na wavuvi amekufa.  PICHA ZOTE : MTANDAO

Historia 
ya mny-
ama nguva, 
anaelezwa 
na wataala-
mu ameku-
wa akione-
kana katika 
zama kabla 
ya miaka ya 
1950 huko 
Kilwa Kisi-
wani na Kil-
wa Masoko 
mkoa wa 
Lindi na 
Mwajaa.

 Na Tuntule Swebe

N
GUVA ni binadamu au 
samaki? Ni swali ambalo 
Nipashe lililiweka kwa 
umma na ikawa gumu 

kupata ufafanuzi wa moja kwa 
mmoja.

Mchangiaji mmoja alisema, ni sa-
maki, japo alishindwa kutetea jibu, 
kwani amegawanyika, sehemu ya 
juu kama binadamu na chini sa-
maki, sasa kulikoni jibu lake kuan-
gukia upande mmoja?

Mwingine akaingilia kati kunyoo-
sha jibu, kwamba nguva ni samaki, 
kwa sababu anaishi majini ambako 
ndiko kwenye asili ya samaki.  

Kwa mujibu wa mtandao wa Ven-
ture Tanzania, nguva wanafanana 
na samaki pomboo (dolphin), aki-
wa katika kundi la mamalia na sio 
samaki na wanaishi katika maji ya 
kina kifupi, katika maeneo yote ya 
Bahari ya Hindi na Pasifiki.

Wanasema, nguva wanahifa-
dhiwa rasmi chini ya sheria za taifa 
zinazosimamia uvuvi nchini na 
wameorodheshwa na Shirikisho 
la Uhifadhi Duniani (IUCN), kama 
wanyama walio katika tishio la ku-
toweka

Kuna wataalamu wanaofafanua 
kwamba, nguva au kitaalamu ‘sire-
nia’ anatambuliwa kuwa mnyama 
makubwa anayeishi baharini, mwe-
nye uwezo wa kuzaa watoto na wa-
nawanyonyesha maziwa. 

Jina la kisayansi ‘sirenia’ linatoka-
na na neno la Kigiriki na ‘nguva’ ib-
abeba maana “…mwenye mwili wa 
mwanamke na mkia wa samaki.”

Maumbile yake, ana mikono na 
mkia wenye umbo la pembetatu 
na urefu kati ya mita mbili na nusu 
hadi nne na uzito wake unafika tani 
moja na nusu (kilo 1,500).

Jina alilopewa ‘ngombe wa ba-
harini’ linatokana na ukweli nguva 
hula majani ya baharini ambayo 
hutengeneza nyanda za malisho 
kwenye maji ya pwani zilizotulia. 

Kadri nguva wafanyavyo mal-
isho, hung’oa mmea wote na kua-
cha alama ya sehemu walizokula, 
hivyo kwa watafiti inakuwa rahis 
kuweza kufuatilia malisho na 
makazi ya nguva kwa kufuata wal-
izokula.

ANAKOPATIKANA
Kuhusu mahali wanakopatikana 

jirani nchini, wako kwenye Pwani 
za Bahari ya Hindi na Karibiani, 
Pwani ya Afrika ya Magharibi na 
Mto Amazon.

Mnyama huyo wa baharini am-
baye anadaiwa ameanza kutoweka 
nchini, anaelezwa alikuwa akione-
kana zaidi katika Pwani ya Dar es 
Salaam; Kimbiji na Buyuni.

Pia, wataalamu wa elimu bahari 
wanahimiza umuhimu wa kuwek-
wa maeneo tengefu ya kuhifadhi 
wanyama na maisha mapya ya 
nguva tangu mwaka 1960 wakita-
wanyika katika delta za Somanga 
Kilwa mkoani Lindi na Muhoro, Ru-
fuji na Mafia, mkoani Pwani.

Historia ya mnayama nguva, 
anaelezwa na wataalamu amekuwa 
akionekana katika zama kabla ya 
miaka ya 1950 huko Kilwa Kisiwani 
na Kilwa Masoko mkoa wa Lindi.

Baadaye katika miaka ya 1980, 
anaelezwa alionekana Kaole, Bag-
amoyo na simulizi za kihistoria zi-
kaendelea kuonekana katika mae-
neo kama Somanga, Kilwa, Lamu 
(Kenya), Pangani, Buyuni, Kimbiji, 
Unguja, Pemba, Mafia na Kisiju

UHAI WAKE
Nguva wanaweza kuishi maisha 

marefu hadi kufikia miaka 1970. 
Anaanza kuzaa anapokuwa na 
umri kati ya 10 na 17 na hiyo, ina-
dumu kati ya miezi 13 hadi 15 na 
huzaa mtoto mmoja tu. 

Mtoto aliyezaliwa anaweza ku-
fikia uzito wa kilo 30 na hunyonya 
kwa kipindi cha miaka miwili na 
nusu hadi mitatu. Endapo nguva 
jike atazaa mtoto dume, huwa 
anajitenga na nguva wengine kwa 
kuhofia mtoto wake kuuawa na 
dume kubwa katika kundi.

Hivyo, kiumbe huyo atabaki 
mbali na kundi hadi pale mtoto 
wake atakapokuwa na uwezo wa 
kujihami na dume kubwa katika 
kundi. Ndivyo ilivyo.

Inaelezwa kitaalamu, kuadi-
mika kwa nguva, kunaendana na 

kuwepo simulizi za kupotosha 
kuhusu kiumbe hicho.

Pindi nguva anaponyonyesha, 
inaelezwa huwa anakaa katika 
mtindo wa kusimama, hali inay-
owafanya baadhi ya watu kumfa-
nanisha kiumbe hicho na tafsiri 
potofu kutoka kwa baadhi ya watu; 
ikiwaacha swali, nguva ni mnyama 
au mtu?

Kwa mujibu wa wataalamu, 
nguva ni mnyama anayezaa kila 
baada ya miaka mitatu hadi saba 
watoto hao, akiwa na uzito kati 
ya kilo 150 hadi 200 na anapofika 
umri mkubwa, uzito unafika kilo 
400 hadi 1,000. Upatikanaji wake 
unategemea kiasi bahari imechu-
fuka, kwani anapenda kuishi ma-
hali patulivu na akikimbia mambo 
kama uvuvi haramu unaoathiri 
viumbe baharini.

Mnyama  huyo anayependelea 
kula majani yaliyo chini ya habari, 
maarufu kama mwani, umbile 
lake ni kubwa na lililonyooka na 
uso wake unafanana na nguruwe, 
ikiwa rangi ya kijivu na kwa jike 
ana chuchu kifuani.

Namna anavyoishi katika maji, 

ana kawaida ya kutoa kichwa juu 
ya maji, hali inayomuwezesha ku-
vuta hewa kwa kutumia mashimo 
mawili ya pua zake kichwani.

Inaelezwa na mamlaka za kiseri-
kali na wadau wa kuhifadhi rasili-
mali bahari, wavuvi wanapokuwa 
katika shughuli zao wasimvue.

Katika sura ya pili ni kwamba, 
kuna wavuvi ambao wamesha-
wavua na kuwala wakieleza ny-
ama yake inakaribia kufanana na 
ng’ombe.

MWELEKEO WAKE
Ni mnyama bahari anayeelezwa 

kuwa na aibu sana na pindi anapo-
gundua kuna binadamu jirani, ana 
kawaida ya kuhama mbali zaidi,

Wataalamu awanaainisha 
kwamba, ajali zinazochangia ama 
vifo au kudhurika kwa nguva, ni 
matokeo ya ajali za ama bahati 
mbaya kama kunasa kwenye vy-
ombo vya uvuvi ikiwamo mishipi, 
jambo ambalo serikali inalazimika 
kuongeza elimu ya bahari.

Pia, wataalamu wa elimu bahari 
wanahimiza umuhimu wa kuwek-
wa maeneo tengefu ya kuhifadhi 
wanyama na maisha mapya ya 
nguva tangu mwaka 1960 wakita-
wanyika katika delta za Somanga 
Kilwa mkoani Lindi na Muhoro, 
Rufuji na Mafia, mkoani Pwani.

Historia ya mnyama nguva, 
anaelezwa na wataalamu ameku-
wa akionekana katika zama kabla 
ya miaka ya 1950 huko Kilwa Kisi-
wani na Kilwa Masoko mkoa wa 
Lindi na Mwajaa.

Baada ya miongo kadhaa aka-
daiwa alionekana huko Kaole, 
Bagamoyo na simulizi za kihistoria 
zinangusa, Somanga, Kilwa, Panga-
ni, Buyuni, Kimbiji, Kisiju, Unguja, 
Pemba, Mafia na Lamu Kenya.

Makala hii ni kwa mujibu wa 
mijadala, taarifa na maandiko 
mbalimbali ya kitaaluma.
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HABARI DODOMA

Na Peter Mkwavila 
DODOMA

KANISA Anglikana Tanzania, 
limesitisha maadhimisho ya mi-
aka 50 tangu kuanzishwa kwake 
nchini ili kuzuia maambukizi ya 
ugonjwa wa corona.

Hatua hiyo ilitangazwa na 
Msaidizi wa Mkuu wa Kanisa 
hilo nchini, Dk. Dickson Chilon-
gani, wakati akizungumza na 
waandishi wa habari jijini Do-

doma.
Dk. Chilongani alisema kuwa 

wamechukua hatua hiyo ili kui-
tikia wito wa serikali wa kuepu-
kana na  mikusanyiko yote.

Dk. Chilongani ambaye pia ni 
Askofu wa Kanisa hilo Dayosisi 
ya Kati, alisema kuwa sherehe 
zilitakiwa kufanyika Septemba 
mwaka huu makao makuu 
ya Dodoma na kuhudhuriwa 
na  maaskofu,wachungaji na 
waumini   kutoka kwenye day-

osisi zilitarajiwa.
Alisema  kwenye maadhim-

isho hayo mambo muhimu 
ambayo yalitakiwa kufanyika ni 
upandaji miti zaidi ya milioni 10 
karibu mikoa yote ya nchi.

Alisema Kanisa la Angalikana 
Tanzania likiongozwa na mkuu 
wa kanisa  wamechukua hatua 
hiyo ya kuahirisha kwa ajili ya 
kuzuia maambukizi hadi  mwa-
kani hali ikiwa mzuri.

Aidha, alisema  hatua hiyo 

ya kuhahirisha sherehe hiyo ni 
pamoja na kutii agizo la serikali 
katika kuzuia mikusanyiko.

“Sherehe hiyo ilitakiwa 
ifanyike hapa na tungekusanyi-
ka wachungaji wote kutoka day-
osisi za nchi mzima hapa UDOM 
na tuwe na ibada maalum am-
bayo tungeifanya hapa uwanja 
wa          mpira wa Dodoma 
kwa ajili ya shamrashamra ya 
kusherehekea miaka hiyo 50,” 
alisema.

Kanisa Anglikana lasitisha 
maadhimisho ya miaka 50

Wakulima 
mtama 
wakumbukwa 
bima

Na Ibrahim Joseph, KONGWA

WAKULIMA wa  mtama 
wilayani Kongwa, mkoani Do-
doma, wamekatiwa bima ya zao 
hilo na kampuni ya vinywaji ya 
Tanzania  Breweries Ltd (TBL).

Wakizungumza na waandi-
shi wa habari wilayani hapa, 
wakulima hao walisema kuwa 
wamefurahishwa na hatua hiyo 
ya kukatiwa bima ya zao hilo 
na kampuni hiyo.

Mmoja wa wakulima hao 
kutoka Kijiji cha Sagala ‘B’, 
wilayani hapa, Hilda Madeje, 
alisema wamefurahia kilimo 
hicho mwaka huu kutokana na 
kukatiwa bima ya zao hilo na 
kampuni ya Tbl.

“Tumekuwa tukilima zao 
hilo miaka mingi, lakini kwa 
mwaka huu TBL wametusaidia 
kwa kutuakatia bima ya mazao 
hayo, hivyo hakuna atakayepa-
ta hasara kwa msimu huu,” 
alisema.

Madeje alisema bima hiyo 
itawafidia wakulima ambao 
mazao yao yataathiriwa na ma-
janga kama  mvua, upepo mkali  
na shamba kuharibiwa na 
wadudu waharibifu wa mazao.

Alisema uwapo wa bima hiyo 
utamfidia mkulima ambaye 
amejiunga kundi la kilimo cha 
mtama, ambao unahitajika 
na Tbl kwa ajili ya kuzali-
sha  mmoja ya kinywaji kina-
chozalishwa kwenye viwanda 
vyake.

Naye Mariam Magala, alisema 
kilimo cha zao hilo kimewanu-
faisha baadhi ya wakulima 
kutokana na kupewa mbegu na 
kuwa wanufaika wa soko baada 
ya kuvuna.

Magala alitaja faida nyingine 
ya zao la mtama kuwa ni kuwa 
na uhakika wa chakula cha fa-
milia kutokana na aina hiyo.

Kwa upande wake Meneja 
wa kilimo wa TBL, Joel Mse-
chu, alisema wameanza kwa 
wakulima wachache ili wengine 
watakapoona mafanikio ya 
wenzao watavutiwa na kuji-
unga kulima zao hilo.

Msechu alisema wameweka 
mawakala wa kusambaza 
mbegu bora kila mikoa ili ku-
wasaidia wakulima pamoja na 
kuwakatia bima ili kuwafidia 
watakaokumbwa na majanga 
mbalimbali.

“Ndugu yangu, kilimo kina 
changamoto mbalimbali, 
tumeona kuwasaidia wakulima 
wetu ili kuepuka hasara zikiwa-
pata baadhi yao na kujutia kazi 
hito,” alisema.

Alibainisha kuwa mategemeo 
yao ni kuhakikisha kila mkuli-
ma aliyeingia mktaba na kam-
puni hiyo  ananufaika katika 
kilimo hicho ili kuinua uchumi 
wa familia za wakulima.

Mjasiriamali ambaye jina lake halikupatikana, akitafuta wateja kama alivyokutwa barabara ya CDA jijini Dodoma. Biashara ndogo 
zimetoa  msaada wa ajira kwa makundi ya watu wengi  nchini. PICHA:.IBRAHIM JOSEPH

 Diwani apiga marufuku uingizaji taka vifungashio
Na Peter Mkwavila, 
DODOMA

DIWANI wa Kata ya Cham-
wino jijini Dodoma, Jumanne 
Ngede, amepiga marufuku uin-
gizwaji wa taka za vifungashio 
vinavyoletwa na bidhaa mbal-
imbali kwenye dampo la soko la 
Bonanza zinazozalishwa na wa-
fanyabiashara kutoka nje.

Vifungashio hivyo vilivyo-
zuiliwa kwenye dampo hilo la 
soko ni vile vinavyoletwa huku 
vikiwa vimefungashwa kwenye 
matunda ikiwamo ndizi, miwa, 
nyanya, machungwa na mahindi 
mabichi.

Ngede, alipiga marufuku 
hiyo  wakati alipokuwa akizun-
gumza na viongozi wa soko 
hilo la Bonanza jijini Dodoma, 
kwenye kikao cha kujadili uon-

doshwaji wa taka hizo zinazo-
letwa na wafanyabiashara wa 
kutoka nje.

Alisema kwa mujibu wa sheria 
ya halmashauri ya jiji, wale wote 
watakaobainika kutupa taka 
hizo kwenye dampo sokoni, faini 
inayotozwa ni kuanzia kiasi cha 
Sh. 50,000 hadi 300,000.

Alisema faini hizo zimewek-
wa kwa wale watakaobainika 
kukiuka katazo hilo la kuzitupa 
taka hizo kwenye dampo hilo iki-
wamo makosa mengineyo kwa 
mujibu wa kanuni na sheria.

Hata hivyo alisema kuwa, 
kwa wafanyabiashara hao wa-
natakiwa wanapoleta bidhaa 
zao kuondokanazo na kupeleka 
kwenye dampo lililotegwa eneo 
la Chidaya ambalo lipo kwa ajili 
ya kuhifadhi taka ambalo ni la 
kisasa.

“Lengo la jiji ni kuona mji wake 
unakuwa katika mazingira safi 
na hauelemewi na wingi wa taka 
zozote za kutoka nje kwa kuwa 
wao hawahusiki, hivyo ninawaa-
giza nyinyi viongozi wa soko hili 
la Bonanza wafanyabiashara hao 
wanaoleta bidhaa kuzingatia 
sheria na kanuni na wanaokiuka 
wachukulieni sheria kali ikiwa 
na kulipa faini,” alisema. 

Diwani huyo pia aliwataka wa-
fanyabiashara na viongozi kuun-
da kikosi ambacho kitahakikisha 
dampo hilo halitumiki kwa ku-
tupa taka za vifungashio na pindi 
wanapoona taka hizo zikitupwa 
kwenye eneo hilo wahusika wa-
chukuliwe hatua za kisheria.

Kwa upande wake Ofisa 
Masoko wa Jiji la Dodoma, James 
Yuna, alisema kuwa Halmashau-
ri ya Jiji  imeshatoa maelekezo ya 

kuwataka wafanyabiashara wote 
wanaoleta bidhaa zao zikiwa 
kwenye vifungashio wanaondo-
kanazo.

Aidha, alisema ili waweze ku-
dhibiti hali hiyo wafanyabiasha-
ra wenyewe wanatakiwa kutoa 
ushirikiana na halmashauri ya 
jiji ili kudhibiti hali hiyo ndani 
ya masoko yote ambayo tayari 
yameshapewa maelekezo ya ku-
totupa vifungashio hivyo.

Pia aliwataka wafanyabiasha-
ra ndani ya masoko yote ya jiji 
kuhakikisha wanazingatia usafi 
wa mazingira wanayofanyia kazi 
badala ya kusubiri kufanyiwa na 
watu wengine. 

Alisema hatua hiyo pia lengo 
ni kuepukana na kufanyabishara 
kwenye maeneo yasiyo rafiki 
kwao na wateja wanaowahu-
dumia.
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HABARI MBEYA

Na Nebart Msokwa, RUNGWE

SOKO la ndizi katika wilaya 
ya Rungwe, limeanza kupor-
omoka kutokana na wanunuzi 
wa ndani na nje ya nchi ku-
pungua kwa sababu ya tishio 
la ugonjwa wa corona ambao 
unasambaa kwa kasi duniani.

Mwenyekiti wa Halmashauri 
hiyo, Ezekiel Mwankota, alisema 
ndizi za Wilaya hiyo zimekuwa 
zikiuzwa katika nchi za Zambia 
na Malawi ambazo kwa sasa 
zimefunga mipaka yao ili kujik-
inga na ugonjwa huo.

Alisema kutokana na hali 
hiyo, ndizi zimeanza kukosa 
soko la nje na limebakia soko la 
ndani ambalo halina faida kwa 
wakulima kama lilivyo la nje 
ambalo limekuwa likiwasaidia 
wakulima kunufaika na kilimo 
chao. “Kwa sasa tumeanza 
tunauziana sisi kwa sisi ndani 
ya nchi, hakuna wateja wale wa 
kutoka nchi jirani za Zambia na 
Malawi ambazo ndizo zilikuwa 
zinanunua kwa wingi, sasa 
tunaona athari za ugonjwa huu 
zimeanza kutukumba,” alisema 
Mwankota.

Aliwataka wananchi wa 
wilaya hiyo pamoja na wageni 
wote kuendelea kuchukua 
tahadhari zinazoelekezwa na 
wataalamu ili ugonjwa huo us-
iendelee kusambaa na kuathiri 
sekta mbalimbali nchini.

Baadhi ya wakulima wilayani 
humo walisema soko la ndizi 
lilikuwa limeimarika baada ya 
Serikali kupiga marufuku tabia 
ya baadhi ya wafanyabiashara 
kuchimbia ndizi zikiwa bado 
hazijakomaa mashambani.

Mmoja wa wakulima hao, 
Sekela Mwakitalu, alisema 
biashara ya kuchimbia ndizi 
ilikoma baada ya Serikali kutoa 
elimu kwa wakulima pamoja na 
kufungua masoko maalumu ya 
kuuzia zao hilo ambapo wateja 
wananunua kupitia mifumo ras-
mi. Alisema kabla ya ugonjwa 
wa corona kuingia nchini 
walikuwa wanauza mpaka Sh. 
15,000 kwa mkungu mmoja, 
lakini sasa hivi zimeshuka tena 
na kufikia mpaka Sh. 5,000, hali 
ambayo alidai inatishia kilimo 
cha zao hilo.

“Tulikuwa tumefikia kipindi 
ambacho tulikuwa tunafaidi kil-
imo chetu, tulipoachana na wale 
wachumbiaji tulikuwa tunalima 
na kuvuna ndizi zetu kwa muda 
ambao tunataka sisi wenyewe 
na tulikuwa tunauza kwa bei 
nzuri lakini sasa hali imekuwa 
mbaya,” alisema Mwakitalu.

Naye Osward Kasanga, 
alisema endapo ugonjwa huo 
utaendelea kusambaa kuna 
uwezekano soko la ndizi likafa 
kabisa, hivyo wakulima kupata 
hasara kubwa. 

Alisema kutokana na ku-
dorora kwa soko la ndizi hizo, 
baadhi zimeanza kuiva zikiwa 
sokoni kutokana na kuhifadhiwa 
muda mrefu bila kununuliwa.

Soko la ndizi 
laporomoka 
kisa corona

Na Nebart Msokwa, CHUNYA

M
kuu wa Wilaya ya 
Chunya mkoani 
Mbeya, Maryprisca 
Mahundi, ameanza 

kufanya ziara za kushtukiza kwe-
nye kampuni na taasisi mbal-
imbali wilayani humo kukagua 
utekelezaji wa maelekezo ya Seri-
kali kwa waajiri kuwakinga wa-
fanyakazi wao dhidi ya ugonjwa 
wa corona.

Mahundi alianza ziara hizo juzi 
akiwa ameambatana na Mganga 
Mkuu wa wilaya hiyo, Dk. Felister 
kisandu na Ofisa Afya wa Wilaya 
hiyo, Mgonga Melick, walifanya 
ukaguzi wa kushtukiza katika 
kambi ya kampuni ya mkandar-
asi anayejenga barabara ya Chu-
nya-Makongolosi yenye urefu wa 
kilomita 39 iliyopo katika kata ya 
Matundasi.

Alisema moja kati ya vitu am-
bavyo walikuwa wanakagua ni 

kuangalia endapo viongozi wa 
kampuni wanawapatia wafan-
yakazi wao barakoa kila asubuhi 
wanapoanza kazi pamoja na 
kuandaa maji yanayotiririka na 
sabuni kwa ajili ya kunawa.

Alisema vilevile, walikuwa 
wanakagua kama kampuni hiyo 
pamoja na taasisi zingine kama 
zinaandaa vitakasa mikono kwa 
ajili ya wafanyakazi wao ili ku-
wakinga dhidi ya virusi vya co-
rona ambavyo vimekuwa tishio 
duniani kote.

“Nimefurahishwa na namna 
ambavyo kampuni hii inatekeleza 
maelekezo, hawa wameenda 
mbali zaidi kwa kuandaa mpaka 
chumba maalumu cha kuwaten-
ga watu watakaoshukiwa kuwa na 
ugonjwa huu kabla hawajapelek-
wa kwenye vituo vilivyoandaliwa 
na Serikali,” alisema Mahundi 
Mganga Mkuu wa wilaya hiyo, 
Dk. kisandu, alisema wanaende-
lea kutoa elimu kwa wananchi 

wa kada zote ili kuhakikisha wa-
naepuka ugonjwa huo.

Alisema moja kati ya mambo 
ambayo wanawazuia ni kufanya 
mikusanyiko ya aina yoyote na 
kwamba hata ikitokea msiba wak-
ishazika wanatakiwa kutawanyi-
ka kila mtu kurudi nyumbani.

Alisema pia wanawasisitiza 
kuacha tabia ya kusalimiana na 
mikono na kukumbatiana kwa 
maelezo kuwa vitendo hivyo ndi-
vyo vinavyopelekea watu kuwa 
katika hatari zaidi ya kuambuki-
zwa ugonjwa huo.

“Tunataka wananchi wawe ka-
tika tahadhari ya hali ya juu, sasa 
inatakiwa kampuni zote na taasisi 
zote zenye mkusanyiko wa watu 
wengi kuweka mazingira ya ta-
hadhari kama walivyofanya hawa 
wachina,” alisema Dk. kisandu.

Meneja wa kampuni hiyo, 
Song Gao, alisema wametii agizo 
la serikali kutokana na hatari ya 
ugonjwa huo hasa ikizingatiwa 

wao wana watumishi wengi hivyo 
ni lazima waungane na serikali 
katika mapambano hayo.

Alisema kampuni hiyo ina 
zaidi ya wafanyakazi 100 ambao 
wamegawanyika katika makundi 
mbalimbali na kwamba kutoka-
na na idadi hiyo ya wafanyakazi 
kunakuwa na hatari kubwa ya 
kuambukizana ugonjwa huo en-
dapo mmoja wao atakuwa nao.

“kila asubuhi tunapoanza 
kazi tunagawa barakoa kwa wa-
fanyakazi wetu wote, lakini kila 
sehemu tumeweka maji yanay-
otiririka na sabuni kwa ajili ya 
wafanyakazi na wageni wetu 
kunawa mikono,” alisema Gao.

katika hatua nyingine, Mkuu 
wa wilaya hiyo, aliwataka Askari 
wa usalama barabarani kuhakiki-
sha magari ya abiria yanakuwa 
na vitakasa mikono kwa ajili ya 
abiria na hayajazi abiria kupita ki-
asi yanapoingia au kutoka katika 
wilaya hiyo.

DC afanya ziara za kushtukiza
kwenye taasisi, kampuni corona

Mkuu wa Wilaya ya Chunya mkoani Mbeya, Maryprisca Mahundi (wa pili kushoto), akizungumza na viongozi wa kampuni ya kichina inay-
ojenga barabara ya Chunya - Makongolosi kwa kiwango cha lami, kuhusu utaratibu wa kuwakinga wafanyakazi wao dhidi ya maambukizi ya 
ugonjwa wa Corona. PICHA: NEBART MSOKWA.

Sababu TFS kuongeza uzalishaji miti
Na Innocent Ng’oko, MBEYA

WAkALA wa Huduma za Misitu 
Tanzania (TFS) kanda ya Nyanda 
za Juu kusini, imeamua   kuzali-
sha miche kati   800,000 hadi 
1,000,000 kila mwaka kwa lengo 
la kukabiliana na vitendo vya 
uharibifu wa mazingira unaoto-
kana na ukataji miti katika jamii.

kauli hiyo ilitolewa  na Meneja 
Msaidizi usimamizi Rasilimali 
wa FSF, Innocent Lupembe   wa 
kanda ya Nyanda za Juu kusini 
wakati akizungumzia jitihada zi-
nazofanywa na ofisi hiyo   katika 
kukabiliana na uharibifu wa maz-
ingira ndani ya  jamii.

Alisema TFS imekuwa ikizali-

sha miche ya aina mbalimbali 
ikiwamo ya kuni, mbao, matunda, 
maua na miche ya kivuli, ambayo 
hugawanywa kwa watu na taasisi 
mbalimbali katika jamii ili kutun-
za mazingira.

Alisema ofisi hiyo imekuwa 
na utamaduni wa kugawa miche 
hiyo bure kwa watu na taasisi 
mbalimbali zinazoomba kupata 
miche hiyo kwa lengo la kwenda 
kuipanda katika maeneo yali-
yoathirika kutokana na vitendo 
vya ukataji miti hovyo vinavyo-
fanywa na baadhi ya watu.

Lupembe alisema kati ya miche 
hiyo inayozalishwa, kuna miche 
ya asili ambayo huzalishwa katika 
ofisi za TFS, lengo ni kuhakikisha 

kuna kuwa upandaji wa miche 
hiyo kwa wingi ili kurudisha uoto 
wa asili katika maeneo ya misitu 
ya asili na katika vyanzo vya maji.

“uzalishaji wa miche hii ya asili 
umekuwa na umhimu mkubwa 
katika kukabiliana na uharibifu 
unaofanywa kwenye maeneo 
yenye misitu ya asili na katika 
maeneo ya vyanzo vya maji kwe-
nye maeneo mbalimbali ya mikoa 
ya kanda ya nyanda za juu kusini,” 
alisema. 

Alisema kulingana na takwimu 
zilizofanywa, zinaonyesha kuwa 
takribani hekta 372,000 huhar-
ibiwa kila mwaka kutokana na 
shughuli mbalimbali za kibinada-
mu zikiwamo za uchomaji moto 

ukataji miti kwajili ya kuni. 
Pia, alisema   ili kuhakikisha 

kunakuwa na utunzanji bora wa 
misitu, ofisi hizo za TFS zimekuwa 
na mpango endelevu wa kugawa 
mizinga ya nyuki kwa wananchi 
wanaoishi karibu na misitu iliyo-
hifadhiwa ili waweze kujiongezea 
kipato badala ya kukata miti 
kwajili ya mkaa ambao huuzwa. 

Alisema hali ya upandaji wa 
miche ya miti, kugawa mizinga 
ya nyuki na kutoa elimu kwa wa-
nanchi kuhusiana na uhifadhi wa 
misitu katika mikoa ya nyanda za 
juu kusini kumechangia kuleta 
matokeo chanya katika kukabili-
ana na uharibifu wa mazingira 
hapa nchini.
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HABARI ZANZIBAR

Na Hawa Abdallah, 
ZANZIBAR

KATIBU Mkuu Wizara 
ya Elimu na Mafunzo 
ya Amali Zanzibar, 
Dk. Idrisa Muslim Hija, 
ameishukuru Taasisi ya 
Sayansi na Teknolojia 
Karume (KIST), kuwa-
patia kifaa cha kunawia 
mikono cha kitaalamu 
ambacho kitasaidia ku-
jikinga na maambukizi 
ya virusi vya Corona.

Akizungumza wakati 
wa kukabidhiwa kifaa 
hicho huko, Wizara 
ya Elimu Mazizini, Dk. 
Idrisa alisema kifaa 
hicho kimeletwa muda 
muafaka.

   Alisema ubunifu 
huo wa kutengen-
ezwa kifaa hicho ndio 
unaotarajiwa na wizara 
katika kipindi hiki, 
ambacho mbali na ujuzi 
wanaoandaliwa, pia 
wanakuwa na ubunifu 
kutokana na mahitaji 
yanapojitokeza katika 
jamii hasa kwa sasa.

“Wasomi wanatakiwa 
kubuni mambo am-
bayo yanaendana na 
mahitaji ya jamii kwa 
wakati sahihi, kama 
ilivyo hivi sasa suala 
la kunawa maji mikono 
linahitajika zaidi japo 
bado njia inayotumika 
katika unawaji pia sio 
salama kwa asilimia 
zote kwakuwa kila mtu 
anakamata bomba la 
kunawia,” alisema.

Pia, aliupongeza 
uongozi wa KIST kwa 
juhudi wanazozichukua 
kuendeleza elimu kwa 
vijana na kuwashukuru 
kuipatia wizara yao 
kifaa hicho.

Kaimu Mkuu wa 
Taasisi ya Sayansi na 
Teknolojia Karume 
KIST, Dk. Bakari Ali 
Silima akikabidhi kifaa 
hicho alisema chuo 
hicho kimekuwa kina-
timiza malengo yake ya 
kubuni vitu ambavyo 
vinaweza kusaidia jamii 
mbali na teknolojia 
kubwa.

Alisema kifaa hicho 
kitasaidia usalama 
zaidi wa kiafya kwa 
kupunguza kukamata 
kifuniko cha sabuni 
kwa kutumia mikono 
kama ilivyozoeleka 
badala yake inatumika 
miguu.

KIST 
yakabidhi 
kifaa cha 
kitaalamu 
kunawia 
mikono

Na Hawa Abdallh, ZANZIBAR

S
ERIKALI ya Mapinduzi 
Zanzibar, imetangaza ras-
mi kusitisha shughuli zote 
za kuftarishana, darasa za 

pamoja za mwezi wa Ramadhan, 
shughuli za Baraza la Eid pamoja 
na zinazoambatana na miku-
sanyiko katika sherehe za Eid.

Hayo yameelezwa na Waziri 
wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Pili 

wa Rais, Mohammed Aboud Mo-
hammed, wakati akitoa taarifa 
maalumu ya Serikali ya Mapinduzi 
ya Zanzibar kupitia televisheni ya 
Taifa ya Zanzibar (ZBC).

Alisema katika kuendelea ku-
chukua hatua ya kujikinga na 
kuzidi kuenea kwa virusi vya Co-
rona, serikali inaendelea  kusisitiza 
marufuku ya mikusanyiko katika 
sherehe zote zinazoambatana na 
Eid katika kipindi hiki ambacho 

janga hilo limeikumba dunia.
Pia, alisema Serikali ya Map-

induzi ya    Zanzibar imewataka 
wazazi/walezi kutowaruhusu wa-
toto       wao kutoka kwa ajili ya shu-
ghuli       zozote    za sherehe am-
bazo husababisha   mikusanyiko 
na kushauri       watu  kubaki ny-
umbani isipokuwa kwa dharura 
maalumu.

Aliitaka jamii kuendelea kufuata 
maelekezo yanayotolewa na Wiz-

ara ya Afya kuhusu ugomjwa wa 
Covid -19 ikiwamo kujiepusha na 
mikusanyiko isiyo ya lazima.

Katika Visiwa vya Zanzibar, im-
ezoeleka katika kipindi cha mwezi 
wa Ramadhani kuwapo na darasa 
katika misikiti mbalimbali pamoja 
na sherehe za Eid ambazo hush-
eherekewa kwa muda wa siku nne 
katika maeneo maalumu ambayo 
serikali inayatenga kwa watoto  
kufurahi.

SMZ yasitisha mikusanyiko Ramadhani/Eid 

Na Hawa Abdallah, ZANZIBAR

SERIKALI ya Mkoa Kusini Un-
guja, imeanza rasmi kuwapima 
joto la mwili abiria wa magari ya-
nayotoka mjini kuelekea maeneo 
mbalimbali ya mkoa huo ili ku-
dhibiti kuenea kwa maambukizi 
ya virusi vya Corona.

Upimaji huo umefanyika chini 
ya Mkuu wa Mkoa Kusini Unguja, 
Ayoub Mohd Mahmoud, eneo la 
Jumbi, Wilaya ya Kati kwa kush-
irikiana na Jeshi la Polisi ili kuweka 
vizuizi katika mipaka yote ya kuin-
gilia barabara kuu kwa kuwalenga 
wananchi wanaoingia katika mkoa 

huo kupimwa.
Alisema hatua hiyo ni moja ya 

mikakati ya kudhibiti kuenea vi-
rusi hivyo pamoja na kuwagundua 
watu wenye viashiria vya ugonjwa 
huo kwa kuwapima joto la mwili 
wasafiri wote na watakaobainika 
katika zoezi hilo watapelekwa 
katika kituo cha afya kwa ajili ya 
uchunguzi zaidi.

Alisema janga hilo ni la duni-
ani hivyo jitihada za kupambana 
kuhakikisha virusi hivyo havienei 
kwa kasi na kuleta athari zaidi zi-
nahitajika.

“Jamii inatakiwa kuendelea ku-
chukua tahadhari kwa kuzingatia 

ushauri wote unaotolewa na seri-
kali kupitia Wizara Afya katika ku-
hakikisha tunajikinga na virusi hivi 
ambayo vinaenea kwa kasi na kwa 
mara moja, ni vyema tukazingatia 
yote tunayoambiwa na wataalam 
wetu wa afya,” alisema.

Vile vile, alisema serikali ya 
Mkoa wa Kusini Unguja  imewa-
sisitiza madereva na makonda wa 
daladala kufuata sheria na taratibu 
zinazotolewa na wizara hiyo ku-
tumia njia sahihi za kuwakinga wa-
nanchi na ugonjwa huo kwa kuwa 
wananchi wanategemea zaidi usa-
firi huo. Katika hatua hiyo Jeshi la 
Polisi limegundua udanganyifu 

unaofanywa na baadhi ya ma-
dereva kutumia losheni na sabuni 
kwa kuwapaka abiria badala ya 
kutumia vitakasa mikono ‘sani-
tizer’ kama agizo linavyoelekeza 
na jumla ya zaidi kesi 18 za ma-
dereva na makonda zimefikishwa 
katika mahakama ya halmashauri 
ya Wilaya ya Kati na kutozwa faini 
kwa makosa hayo.

Madereva na wananchi 
waliofanyiwa vipimo hivyo 
wameipongeza serikali ya mkoa 
huo kwa uamuzi huo ambao 
utasaidia kudhibiti kuenea kwa 
ugonjwa huo na  kuwaondolea 
hofu wananchi.

Abiria wapimwa joto la mwili kuepusha maambukizi

Barabara ya Kivule Makonde, ikiwa imeharibika na kusababisha kero ya kukosekana kwa usafiri wa daladala kwa wananchi wanaotumia
barabara hiyo. PICHA: JUMANNE JUMA
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Mwenyekiti wa Taasisi ya Sekta Binafsi Tanzania (TPSF), Angelina Ngalula (kulia), akizungumza na waandishi wa habari ji-
jini Dar es Salaam, alipokuwa akitambulisha kamati ya ushauri yenye wajumbe 14 kwa lengo la kutoa tathmini  na ushauri 
kuhusu athari za kiuchumi zinazotokana na maambukizi ya ugonjwa wa corona katika kongani zote za sekta binafsi. 
Kushoto ni Katibu Mtendaji wa Baraza la Taifa la Biashara, Dk. Godwill Wanga.  NA MPIGAPICHA WETU
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habari kitaifa
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Na Mwandishi Wetu

WAZIRI wa Kilimo, Japhet Hasunga (pi-
chani), ametoa taarifa ya uzalishaji wa 
zao la korosho katika kipindi cha miaka 
minne ya serikali ya awamu ya tano, 
akibainisha kuwa umefikia tani 1,036,698.

Amesema kiasi hicho kimeiingiza nchi 
Sh. trilioni 3.3 na fedha za kigeni Dola bil-
ioni 1.139 kwa kipindi cha miaka mitatu 
(2017-2019), hivyo zao hilo kuongoza kwa 
mauzo kuliko mazao yote nchini.

Katika kutekeleza sera ya viwanda ya 
serikali, Waziri Hasunga alisema jana 
kuwa, viwanda vya kubangua korosho 
vimeongezeka kufikia 30 kutoka 21.

Katika taarifa hiyo, waziri huyo pia 
alisema uzalishaji wa korosho nchini ume-
ongezeka kwa kuwa mpaka sasa, jumla ya 
mikoa 20 inazalisha korosho kulinganisha 

na mikoa mitano pekee kabla 
ya serikali ya awamu ya tano 
kuingia madarakani.

“Watanzania wengi wame-
hamasika na kilimo hicho 
ambapo mikoa hiyo imeamua 
kujishughulisha na zao hilo 
kutokana na umuhimu wake 
katika mapato ya wakulima 
na Watanzania kwa ujumla 
wake,” alisema.

Kwa mujibu wa waziri huyo, takribani 
Watanzania milioni 1.6 wameajiriwa ka-
tika zao hilo, jambo ambalo limewanufai-
sha na kujipatia kipato.

Alisema mafanikio hayo yametokana 
na namna ambavyo serikali imetoa elimu 
kwa kina kuhusu namna bora ya kutu-
mia viuatilifu, kuongeza uzalishaji na tija, 
kadhalika uwekezaji katika eneo la utafiti 

kupitia Kituo cha Taasisi ya 
Utafiti wa Kilimo cha Koro-
sho cha Naliendele kilichoko 
Mkoani Mtwara.

Alisema kituo hicho kime-
fanya kazi kubwa na nzuri 
ya kuhakikisha kuwa waku-
lima wanapata miche bora 
ya mikorosho, yenye uwezo 
wa kuongeza uzalishaji, ze-
nye uwezo wa kustahimili 

ukame, na zenye uwezo wa kukinzana na 
magonjwa mbalimbali, hivyo kuwa kitovu 
cha uzalishaji wa miche ya mikorosho 
nchini.

Waziri Hasunga alisema katika kipindi 
hicho ubora wa korosho umeimarika 
hivyo kupelekea korosho ya Tanzania 
kupendwa na kuvutia wanunuzi wengi 
duniani.

Waziri: Uzalishaji korosho 
umefika tani milioni moja

Na Hellen Mwango

MAHAKAMA ya Hakimu Mkazi  Kisutu, ji-
jini Dar es Salaam, imemhukumu Mkuru-
genzi wa Kampuni ya Salsabil Investment 
Ltd, Abdulrahman Omary (55), kulipa fidia 
ya Sh. milioni 207, baada ya kutiwa hatiani 
kwa kosa la kukutwa na kontena 17 za 
mazao ya misitu aina ya  magogo zenye 
thamani ya Sh. milioni 452  bila kuwa na 
kibali kutoka kwa Mkurugenzi wa Mali-
asili.

Kadhalika, mahakama hiyo imemhu-
kumu kulipa faini ya Sh. milioni moja au 
kwenda jela miaka miwili baada ya kukiri 
kosa la kukutwa na kontena hizo bila 
kibali ikiwamo kutaifishwa kontena hizo 

zilizopo Bandari Kavu Ubungo Maziwa, 
jijini Dar es Salaam.

Hukumu hiyo ilisomwa juzi na Hakimu 
Mkazi Mkuu, Thomas Simba, baada ya 
mshtakiwa kuingia makubaliano na Mku-
rugenzi wa Mashitaka Nchini (DPP) ya ku-
lipa kiasi hicho cha fedha na kwamba ta-
yari alifanikiwa kulipa na kukabidhi risiti 
hiyo mahakamani.

Awali, mshtakiwa alikuwa anakabiliwa 
na mashtaka 15 ya uhujumu uchumi 
ikiwamo kukutwa na mazao ya misitu 
na kutakatisha fedha, lakini aliingia 
makubaliano na DPP ya kukiri tuhuma 
zinazomkabili.

Wakili wa Serikali Mwandamizi, Lad-
slaus Komanya, akisaidiana na Wakili wa 

Serikali Mkuu, Materus Marandu, aliomba 
mahakama imfutie mshtakiwa shtaka la 
uhujumu uchumi na baada ya maombi 
hayo alitoa hati mpya ya mashtaka kutoka 
kwa DPP ya kuipa mamlaka mahakama 
hiyo kusikiliza kesi hiyo.

Komanya alidai DPP aliamua kuyaon-
doa mashtaka 14 hivyo kuomba kumso-
mea upya hati ya mashtaka ambayo ni ku-
kutwa na magogo hayo bila kuwa na kibali.

Inadaiwa mshtakiwa kati ya Januari 
Mosi 2015 na Novemba 31, mwaka 2015, 
katika maeneo tofauti Ex Nasaco wilayani 
Ilala, Dar es Salaam, alikutwa na mazao 
ya misitu ya African Rose Wood, yenye 
thamani ya Sh. 452, 787, 076, bila kuwa na 
kibali.

Rotary zasaidia 
Ilala, Temeke

MNH 
yasambaza
mavazi maalum

Na Mwandishi Wetu

KLABU za Rotary za Bahari na 
Dar es Salaam, zimetoa msaada 
wa barakoa zikiwamo za watoa 
huduma pamoja na  gloves za 
kufanyia uchunguzi zenye thamani 
ya Sh. milioni 17 kwa hospitali za 
rufani za Ilala na Temeke.

Msaada huo ni sehemu klabu za 
rotary kusaidia kuwakinga madak-
tari na manesi, ambao wapo mstari 
wa mbele katika mapambano dhidi 
ya corona.

 Akizungumza katika makabidhi-
ano, Rais wa Rotary Club ya Bahari, 
Hitesh Tanna, alisema msaada huo 
pia utawasaidia wanataaluma ya 
tiba kutekeleza majukumu yao 
katika mazingira salama, na kuepu-
kana na tahari ya kuambukizwa.

 “Rotary ni sehemu ya jamii, na 
tunaamini kuwa  ni muhimu na 
tutafanya tutakaloweza kuiunga 
mkono serikali katika kipindi hiki,” 
alisema.

Aidha, alisema  kuwa klabu za 
Rotary zinajipanga kutafuta zaidi 
wa Sh. milioni  200 kwa ajili ya 
kusaidia vifaa zaidi.

Tanna aliwataka watu wengine 
wenye nia njema kuendelea kui-
saidia  serikali  katika mapambano 
dhidi ya  Covid-19.

Na Enock Charles

HOSPITALI ya Taifa Muhimbili, im-
eanza kusambaza  mavazi maalu-
mu (coverall) ambayo ni sehemu 
ya mavazi ya watoa huduma (PPE) 
kuvaa ili kujikinga wakati wanatoa 
huduma kwa wagonjwa wenye 
maambuki mbalimbali ikiwamo 
Covid 19 kwa kamati za dharura 
za jiji la Dar es Salaam.

Akizungumza na wanahabari , 
Mkurugenzi wa Huduma za Uuguzi 
wa Hospitali ya Taifa Muhimbili, 
Zuhura Mawona,  alisema kuwa 
baada ya kujadiliana na Serikali 
bei elekezi itakuwa Sh. 50,000 
kwa  vazi moja.

Manispaa ya Kinondoni imen-
unua mavazi 15 yenye thamani 
ya Sh. 750,000, Ilala mavazi 20 
yenye thamani yaSh.. 1,000,000, 
huku Manispaa nyingine zikiende-
lea kulipia ili kupata mavazi hayo.

“Kwa sasa tunaanza na vituo 
vilivyopo katika Manispaa za Jiji 
la Dar es Salaam na mikoa mingine 
itafuata” alisema Mawona 

Alisema mahitaji ni makubwa 
katika mikoa mbalimbali hivyo 
kwa sasa Muhimbili imejikita ka-
tika kuongeza uzalishaji ili kukidhi 
mahitaji.

Wiki iliyopita Muhimbili ilizin-
dua vazi hilo maalumu liloshonwa 
na wataalamu wa MNH kwa ku-
tumia malighafi za ndani ya nchi 
lengo i kukabiliana na upungufu 
wa bidhaa hizo.

Kigogo kontena aamriwa 
kulipa fidia ya mil. 207/-
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habari michezo

NAPLES, Italia

MARIO Balotelli amesisitiza bado 
ana nia ya kuichezea Napoli kwa 
sababu ndiyo timu inayoshabikiwa 
na binti yake.

Balotelli alijiunga na timu ya ny-
umbani kwake, Brescia Agosti mwa-
ka jana, lakini alihusishwa na kutua 
pale Napoli.

Mchezaji huyo wa zamani wa AC 
Milan, Inter na Liverpool amesema 
alijaribu kujiunga na Napoli na aka-
bainisha bado angependa kuhamia 
pale kwenye Uwanja wa San Paolo.

“Nitakuwa na wakati mzuri ni-
kiwa pale mji wa Naples. Binti yan-
gu atafurahia sana, kwa sababu ni 
shabiki wa Napoli.

“Namwimbia, ‘Brescia, Brescia’, 
lakini yeye anaipenda zaidi Napoli. 
Alifurahi sana nilipompeleka kwe-
nye Uwanja wa San Paolo.

“Mara zote kunahisia nzuri kuin-
gia kwenye Uwanja wa San Paolo, 
ingawa kwa maoni yangu uwanja 
mzuri zaidi ni San Siro.”

Balotelli amefunga mabao mata-
no katika mechi 19 za Serie A msimu 
huu kabla ya ligi kusimamishwa 
kutokana na mlipuko wa virusi vya 
corona.

Balotelli mwenye umri wa miaka 
29, ameichezea Timu ya Taifa ya Ita-
lia mechi 36 na kwa mara ya mwisho 
alicheza mwaka 2018 na amesema 
anataka kurudi tena na anam-
heshimu kocha, Roberto Mancini.

MANCHESTER, England 

K
LABU ya Manchester United, 
haina furaha kuwa kwe-
nye nafasi ya kufuzu Ligi 
ya Mabingwa Ulaya msimu 

ujao kwa sababu wanataka kushinda 
mataji, na Harry Maguire anahisi bado 
hawapo kwenye njia sahihi kufaniki-
sha hilo.

Baada ya kutawala Ligi Kuu Eng-
land chini ya Alex Ferguson, United 
imeshindwa kuwa kileleni katika msi-
mamo wa ligi hiyo tangu alipoondoka 
kocha huyo mwaka 2013.

Louis van Gaal aliwaongoza mashet-
ani wekundu hao kutwaa taji la FA 
mwaka 2016 na Jose Mourinho akat-
waa Kombe la Ligi na Ligi ya Europa 
miaka miwili iliyofuata.

United ipo nafasi ya tano kwenye 
msimamo, ikipitwa pointi tatu na 
Chelsea waliopo nafasi ya nne, wakati 
ligi hiyo ikisimamishwa kutokana na 
mlipuko wa virusi vya corona Machi, 
mwaka huu.

Maguire, ambaye aliwasili kutoka 
Leicester City kwa ada ya pauni mil-
ioni 80 Agosti mwaka jana, anaamini 
Ole Gunnar Solskjaer ana timu am-
bayo itamwezesha kurudisha umwam-
ba wake kwenye soka la Uingereza.

“Nafikiri unaweza kuona tangu 
mwanzo mwa msimu, tunaonekana 
kama timu. Unaweza kuona wapi tu-
nakwenda, wapi tulipokuwa,” amese-
ma Maguire akiiambia Sky Sports.

Liverpool 
ndio timu 
iliyokamilika 
EPL – Lovren
LIVERPOOL, England 

DEJAN Lovren anaamini Liverpool 
bado wanaweza kuwa bora zaidi waka-
ti akizungumzia kikosi kilichokamilika 
zaidi kwenye Ligi Kuu England.

Vijana hao wa Jurgen Klopp waliku-
wa wanaongoza kwa tofauti ya pointi 
25 kileleni mwa msimamo wa Ligi Kuu 
England wakati msimu uliposimam-
ishwa kutokana na mlipuko wa virusi 
vya corona.

Wakiwa wametoka kupata mafanikio 
ya kushinda taji la Ligi ya Mabingwa 
Ulaya msimu uliopita, Liverpool wapo 
kwenye nafasi nzuri ya kushinda taji 
jingine msimu huu.

Lovren mwenye umri wa miaka 30, 
bado anaamini kikosi hicho cha Klopp 
kinaweza kuimarika, huku akisifia 
uwiano uliopo ndani ya timu hiyo.

“Ni muhimu kuwa na kikosi kilicho 
na mchanganyiko na wachezaji vijana, 
umri wa kati na wachezaji wenye 
uzoefu. 

“Nafikiri sisi tuna vitu vyote hivyo, 
ni timu yenye uwiano mzuri,” amesema 
beki huyo wa kimataifa wa Croatia 
akinukuliwa na tovuti yake.

“Tumezoea kucheza kwenye fain-
ali kubwa na timu kubwa na tunajua 
namna gani ya kujipanga. 

Maguire 
afunguka 
wanacho 
kitafuta 
united

Balotelli: Binti 
yangu ananifanya 
niifikirie Napoli
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BARCELONA, Hispania 

KLABU ya Barcelona inadhamiria kuuza 
haki za jina la Uwanja wa Camp Nou, 
msimu ujao ikiwa ni sehemu ya kutafu-
ta fedha kwa ajili ya kupambana na 
mlipuko wa corona.

Katika taarifa yake Jumanne, Barca 
ilisema haki za uwanja huo zitaongeza 
kwenye mfuko wa klabu baada ya 
kuuza jina hilo kwa mdhamini.

Fedha zitakazopatikana kwa msimu 
wa 2020-21 zitatumika kwenye miradi 
ya Katalunya na sehemu nyingine duni-
ani kwa ajili ya kupambana na ugonjwa 
wa homa ya mapafu maarufu kama 
COVID-19.

Barca hapo awali haijawahi kutoa ofa 
ya kuuza haki ya jina la uwanja wake.

“Ni wakati muhimu kwa duniani, kwa 
afya, uchumi na janga la kijamii kwe-
nye historia ya duniani,” ilisema taarifa 
ya Barca.

“FC Barcelona imechukua maamuzi 
ya aina yake, kwa ajili ya kutoa jibu 
la janga la kibinadamu ambako kila 
mmoja anatakiwa kuwajibika kwa 
nafasi yake.

Majadiliano zaidi yatachukuliwa wiki 
ijayo ili kutafuta mdhamnini ambaye 
atakuwa tayari kununua haki za uwanja 
huo.

LONDON, England 

W
AKALA wa Jorgin-
ho amebainisha 
kwamba kiungo 
huyo anaweza 

kuongeza mkataba mwingine 
wa kuendelea kuitumikia Chel-
sea wakati akikanusha uvumi 

wa kutakiwa na Juventus.
Mchezaji huyo wa kimataifa 

wa Italia amekuwa akihusishwa 
na mpango wa kutua Turin, se-
hemu ambayo yuko kocha wake 
wa zamani aliyemnoa Napoli na 
Chelsea, Maurizio Sarri.

Hata hivyo, wakala wa Jorginho, 
Joao Santos – amesisitiza hajasikia 

lolote kutoka Juventus kumhusu 
mchezaji huyo mwenye umri wa 
miaka 28.

Na Santos amesema Jorginho 
anaweza kuongeza mkataba wake na 

klabu hiyo ya Ligi Kuu England, am-
bapo mkataba wake wa sasa unamal-
izika ifikapo mwaka 2023.

“Juventus? Nilisoma sehemu, lakini 
sijawahi kuwasiliana nao,” alisema aki-
iambia CalcioMercato.

“Hadi sasa, kwa kweli sijui chochote 
kuhusu hali ilivyo.

“Yeye ana furaha kubwa kuwa ka-
tika jiji la London, ambako amekuwa 
akionyesha thamani yake na sehemu 
ambayo bado ana miaka mingi kwenye 
mkataba wake. 

“Na Julai, kuna uwezekano aka-
ongeza mwaka mmoja kwenye 
makubaliano yao na kufungua milan-
go ya majadiliano mapya na Chelsea.”

Jorginho amecheza mechi 26 kwe-
nye Ligi Kuu England, akifunga mabao 
manne msimu huu kabla ya msimu 
kusimamishwa kutokana na mlipuko 
wa virusi vya corona.

Jorginho 
kuongeza 
mkataba 

Chelsea

AMSTERDAM, Uholanzi

MSIMU wa Ligi Kuu Uholanzi, 
Eredivisie, ni kama hautaendelea 
tena baada ya Shirikisho la Soka 
la Uholanzi (KNVB), kutangaza 
“halina mpango wa kuendelea” 
na msimu wa 2019-20 baada ya 
serikali kuongeza siku za watu 
kukaa ndani na kutoruhusu miku-
sanyiko.

Jumanne wiki hii, Waziri Mkuu 
wa Uholanzi, Mark Rutte, al-
iongeza muda wa kutotoka nje 
hadi Septemba Mosi, mwaka huu 

wakati wakiendelea kupambana 
na kuenea kwa virusi vya corona.

Taarifa ya KNVB ilisomeka: 
“Bodi ya soka la ushindani inafikiri 
kutoendelea na mashindano ya 
ligi kwa msimu wa 2019-20.

“Kutokana na uamuzi ya serika-
li, KNVB itawasiliana na Umoja wa 
mashirikisho ya vyama vya soka 
Ulaya, UEFA, na baada ya hapo ua-
muzi utachukuliwa.

“Ijumaa, klabu na wahusika 
wengine wa soka watakutaka ku-
jadili matokeo yake na uamuzi 
utakaofikiwa.”

Ligi Kuu Uholanzi 
kutoendelea tena

Barcelona 
kuuza haki 
ya jina la 
Camp Nou



COUTINHO AKARIBIA CHELSEA

CHELSEA imekaribia kunasa saini ya kiungo wa 
Barcelona na Timu ya Taifa ya Brazil, Philippe Coutinho 
(27), ambaye kwa sasa yuko kwa mkopo katika klabu ya 
Bayern Munich. (Sun)

WERNER ANUKIA ENGLAND

MSHAMBULIAJI wa RB Leipzig na Timu ya Taifa ya 
Ujerumani, Timo Werner, ameanza kujiandaa kuhamia 
katika Ligi Kuu England kwa kujifunza lugha ya King-
ereza, huku Liverpool na Chelsea zote zinatajwa kuwania 
saini ya nyota huyo mwenye umri wa miaka 24. (Mirror)

MANE KUONDOKA LIVERPOOL

MSHAMBULIAJI wa Liverpool, Sadio Mane (28), huen-
da akajiunga na Real Madrid baada ya kujisikia vibaya 
kutokana na Kocha Jurgen Klopp kutangaza alimpigia 
kura Virgil van Dijk katika kinyang’anyiro cha kuwania 
tuzo ya Ballon d’Or. (France Football - in French)

JORGINHO, CHELSEA KUTETA

WAKALA wa Jorginho ameweka wazi wanatarajia 
kufanya mazungumzo ya kusaini mkataba mpya na 
Chelsea baada ya kuwapo na tetesi za kiungo huyo wa 
Timu ya Taifa ya Italia anataka kuungana na kocha wake 
wa zamani, Maurizio Sarri, katika kikosi cha Juventus. 
(Calciomercato - in Italian)

WILLIAN KUBADILI UPEPO

KOCHA wa zamani wa Shakhtar Donetsk, Mircea 
Lucescu, amemtaka winga wa Chelsea, Willian (31), 
kukamilisha mchakato wa kuondoka katika klabu hiyo 
kipindi cha majira ya joto, tayari Juventus inatajwa ndio 
timu mpya atakayojiunga nayo. (Goal)

BALE KUBAKIA MADRID

REAL Madrid sasa inajipanga kumbakisha klabuni 
hapo Gareth Bale kwa msimu mwingine tena. Winga 
huyo wa Timu ya Taifa ya Wales, alionekana ana mpango 
wa kuondoka Madrid kwa sababu ya kutokuwa na 
maelewano na Kocha Zinedine Zidane. (Sun)

KARIUS KUREJEA LIVERPOOL

GOLIKIPA wa Liverpool, Loris Karius (26), huenda 
akarejea mapema Anfield akitokea Besiktas ya Uturuki 
baada ya kuwasilisha malalamiko Fifa, ya kutolipwa 
malimbikizo ya mishahara yake na klabu hiyo iliyomsajili 
kwa mkopo. (Evening Standard)

DIOP ATAKIWA SPURS

TOTTENHAM inajiandaa kumsajili, beki wa kati wa 
West Ham, Issa Diop (23), na straika wa Wolves na Timu 
ya Taifa ya Mexico, Raul Jimenez, ambaye ana umri wa 
miaka 28, kwa dau la pauni milioni 96.9 katika dirisha la 
usajili litakapofunguliwa. (Football365)

CITY YAMFUATA WHITE

MANCHESTER City imeweka wazi inamhitaji beki wa 
kati wa Brighton, Ben White, ambaye ana umri wa miaka 
22 na yuko kwa mkataba wa mkopo kwenye klabu ya 
Leeds. (The Athletic, via Sports Illustrated)

BRUCE MAMBO MAGUMU

BEKI wa zamani wa Newcastle, Warren Barton, 
anafikiria mmiliki mpya wa timu hiyo maarufu Magpies 
atamfukuza Kocha, Steve Bruce na nafasi yake itachuku-
liwa na kocha wa zamani wa Spurs, Mauricio Pochettino. 
(Express)

zISIKUPITE
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DONDOO zA SOKA 
MAGAZETI YA ULAYA

TURIN, Italia 

W
INGA wa Juventus, 
Douglas Costa, amemta-
ja Paulo Dybala kama 
mchezaji hodari zaidi 

mbele ya mshambuliaji, Cristiano 
Ronaldo.

Mchezaji huyo wa Timu
 ya Brazil alimchagua

 Dybala dhidi ya mshindi
 huyo mara tano wa Bal

lon d’Or, Ronaldo wakati
 alipoulizwa na mashabi-
ki ‘live’ kwenye mtandao
 wa kijamii wa Instagram.

“Mchezaji mwenzagu hodari ni 
Paulino (Dybala),” alisema.

“Namchagua yeye kwa sababu 

namjua zaidi na nimecheza nae kwa 
kipindi kirefu na kwa kweli ni mtu 
mzuri zaidi,” aliongeza kusema.

“Dybala ni mtu ambae ana aibu, 
lakini akiwa uwanjani anachotaka 
yeye kuisaidia timu kushinda, hivyo 
ukicheza nae unakuwa na wakati 
mzuri na hamasa kubwa kutoka 
kwake.”

Costa amecheza pamoja na Dybala 
tangu alipojiunga kwa mara ya kwan-
za Juve kwa mkopo akitokea Bayern 
Munich mwaka 2017.

Ronaldo alihamia Turin mwaka 
mmoja baadaye katika uhamisho uli-
ogharimu kiasi cha euro milioni 112.

Costa kwa sasa anakaribia kurudi 
nchini Italia akitokea Brazil, ambako 
yupo kwenye mapumziko baada ya 
ligi Kuu Italia, Serie A, kusimamishwa 
kutokana na mlipuko wa virusi vya 

corona (COVID 19).
Ligi hiyo ya Italia ilisimamishwa 

tangu Machi, mwaka huu kwa sababu 
ya mlipuko huo wa virusi vya corona 
na inatarajiwa timu zitaanza mazoezi 
Mei 4, mwaka huu.

Jumanne wiki hii, Serie A, ilitangaza 
kufikia makubaliano na klabu juu ya 
kumalizia msimu wa 2019-20, licha ya 
timu mbili za Torino na Sampdoria 
kupinga jambo hilo.

“Natumaini kurudi haraka nchini 
Italia,” alisema Costa. “Nasubiri kwa 
hamu kubwa kurudi, kwa sababu, 
kwa sasa sijui nini cha kufanya hapa 
kwa kweli.”

Juve walikuwa wanaongoza msi-
mamo wa Ligi Kuu kwa tofauti ya 
pointi moja na Lazio kileleni mwa Se-
rie A huku mechi 12 zikisalia kumal-
izika kwa ligi hiyo.

   Amtaja winga huyo ana kiwango bora 
zaidi ya mshambuliaji nyota wa Juventus Mreno...
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Costa afunguka 
ubora wa Dybala



Na Saada Akida 

U
ONGOZI wa Namungo FC ya 
Lindi umesema utahakikisha 
unafanya jitihada za kum-
bakiza mshambuliaji wake 

tegemeo, Reliants Lusajo ambaye ana-
husishwa na mipango ya kujiunga na 
Yanga.

Akizungumza na gazeti hili 
jana, Mwenyekiti wa timu 

hiyo, Hassan Zidadu, alisema 
Namungo haiko tayari kum-

wachia mshambuliaji huyo
 kuondoka kirahisi ndani ya

 kikosi hicho.
Zidadu alisema tayari walishaanza ma-

zungumzo na Lusajo na yalifikia katika 
hatua nzuri kabla ya Ligi Kuu Tanzania 
Bara haijasimama ili kujikinga na maam-
bukizi ya ugonjwa wa Corona.

“Tulishafanya mazungumzo tangu 
awali, kabla ya corona na kumweleza 
nyota huyo bado tunahitaji huduma 
yake katika msimu unaokuja, hatutaku-
wa wanyonge katika hili, nadhani Yanga 
ni timu kubwa, hatuwezi kushindana 
nao, kikubwa kwetu tunafanya jitihada 
za kuhakikisha nyota huyo anaendelea 
kutusaidia katika msimu ujao,” alisema 
Zidadu.

Alisema Kocha Mkuu wa timu yao, 
Thiery Hitimana, ameweka wazi hahitaji 
kufanya mabadiliko katika kikosi chake 
na alimtaja  Lusajo kuwa ni mmoja wa 

wachezaji walioko katika mipango yake.
“Nadhani kwetu tunatapambana na 

Yanga kama kweli wanamhitaji, lakini 
pia mchezaji mwenyewe tunampa na-
fasi ya kumsikiliza kama ilivyo awali 
alitueleza bado hajafikiria kuondoka 
kwetu, akirejea kambini tunaendelea na 
mazungumzo naye,” Zidadu alisema.

Aliongeza kuwa Lusajo ni mmoja 
wa wachezaji muhimu wa kikosi cha 
kwanza waliosaidia timu hiyo kufikisha 
malengo yake katika msimu wao wa 
kwanza wakishiriki Ligi Kuu Tanzania 
Bara.

Hadi Ligi Kuu inasimama, Lusajo aliku-
wa katika nafasi ya pili baada ya kufunga 
mabao 11 wakati kinara ni mshambuliaji 
wa Simba Mnyarwanda Meddie Kagere.

Na Shufaa Lyimo

MLINZI wa Kati wa Azam FC, Masoud 
Cabaye amesema hali yake imeimarika 
na anatarajia kuanza mazoezi kwa ajili 
ya kurejea kuitumikia timu yake katika 
mechi zilizosalia za Ligi Kuu Tanzania 
Bara.

Cabaye alikuwa anasumbuliwa na 
maumivu ya nyama za japa katika mguu 
wa kulia, lakini sasa amepona na daktari 
amemruhusu kujiunga na wenzake.

Akizungumza na gazeti hili jana, 
Cabaye alisema awali alitarajia kufany-
iwa upasuaji, lakini baada ya maumivu 
yake kumalizika haraka, alibadilishiwa 
matibabu.

“Nashukuru sitafanyiwa upasuaji tena 
sehemu iliyokuwa inanisumbua, nime-
pona na nimebakiza wiki moja ili nianze 
mazoezi mepesi mepesi,” alisema beki 
huyo.

Aliongeza kuwa ligi itakapoanza 
ataungana na wachezaji wenzake na 
anaamini kiwango chake kitakuwa kizuri.

“Timu ikianza mazoezi ya pamoja 
nami nitaungana nao, bado lengo langu 
ni kuipa mafanikio Azam FC ili tumal-
ize msimu katika nafasi ya juu , ingawa 
haitakuwa kazi nyepesi,” Cabaye alise-
ma.

Na Shufaa Lyimo

MSHAMBULIAJI wa Mbao FC inayoshiriki 
Ligi Kuu, Waziri Junior, amesema yupo 
tayari kuendelea kupachika magoli mara 
baada ya ligi hiyo inayotoa mwakilishi 
wa Bara katika mashindano ya kimataifa 
ya Ligi ya Mabingwa Afrika itakaporejea 
tena.

Waziri aliliambia gazeti hili jana, 
amefanya mazoezi vizuri na anaamini 
kiwango chake kimeimarika zaidi katika 
kipindi hiki cha mapumziko.

Mshambuliaji huyo alisema amefuata 
vema programu za mazoezi alizopewa 
na kocha wake na anawaahidi mashabiki 
wa Mbao FC kuona mambo mazuri.

“Nafanya mazoezi binafsi kwa wakati 
na kwa kufuata maelekezo, nitahakikisha 
ligi ikianza tena narudi na makali yangu 
ya kupachika magoli, ninajua ninawajibi-
ka kuibeba timu yangu, ila kuna timu 
zimenifuata, nimewaomba wafuate 
taratibu kwa sababu mkataba wangu na 
Mbao FC bado haujamalizika, ila nitawe-
ka mbele maslahi,” Waziri alisema.

Alisema yeye ni kiongozi wa familia 
hivyo analazimika kupambana kuhakiki-
sha anapata fedha zitakazomsaidia 
kutimiza malengo yake.

NamuNgo yajipaNga
kupambaNa Na yaNga

Nyota Azam FC
kurejea dimbani

Waziri atamani 
kumfikia Kagere
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Na Saada Akida 

KOCHA Mkuu wa Kagera Sugar, Mecky 
Maxime, amesema ‘kupanda na kushu-
ka’ kwa kikosi chake katika msimu huu 
wa Ligi Kuu Tanzania Bara kunasaba-
bishwa na ushindani uliopo kwenye 
mechi zote za ligi hiyo.

Maxime aliliambia gazeti hili jana 
msimu huu Ligi Kuu Tanzania Bara ume-
kua mgumu zaidi kutokana na mabadi-
liko ya kanuni ambayo yamefanyika.

Beki huyo wa zamani wa Timu ya Taifa 
(Taifa Stars) na Mtibwa Sugar alisema 
kila timu ikiingia uwanjani inapambana 

kusaka ushindi ili kujiepusha na janga la 
kushuka daraja.

“Mechi zote zimekuwa ngumu, hasa 
ukicheza na timu zilizopanda, zinapam-
bana katika kila mechi ili kujihakikishia 
nafasi ya kutoshuka daraja,” alisema 
Maxime.

Kocha huyo alisema kikosi chake 
hakina tatizo na matokeo ya kushinda 
na kufungwa wanayopata yanatokana 
na ushindani uliopo kwenye ligi hiyo na 
si vinginevyo.

“Hakuna tatizo lolote ndani ya 
kikosi changu, ila tukubali msimu huu 
ligi ni ngumu sana, na ushindani ni 

mkubwa, hakuna mechi ndogo, tena 
ushindani unaongezeka unapocheza 
na timu ambazo zimepanda, zenyewe 
zinapambana ili zisishuke daraja,” 
Maxime alisema.

Alisema kwa sasa anajitahidi ku-
waeleza wachezaji wake kufuata maele-
kezo anayoyatoa kwa njia ya simu ili wa-
takaporejea kikosini wake na kiwango 
imara.

Kagera Sugar ina pointi 41 baada ya 
kucheza mechi 29 na katika msimamo 
wa Ligi Kuu Bara iko kwenye nafasi ya 
nane wakati vinara ni Simba ya jijini Dar 
es Salaam.

Maxime azihofia timu vibonde Bara

Wachezaji wa Fedha FC, wakifanya mazoezi ili kuimarisha viwango vyao kwenye Uwanja wa Hospitali ya 
Kivule jijini Dar es Salaam hivi karibuni. PICHA : JUMANNE JUMA



Na Somoe Ng’itu 

W
AKATI bado hatima ya Ligi Kuu 
Tanzania Bara msimu wa mwa-
ka 2019/ 20 ikiwa haijajulikana, 
vinara wa ligi hiyo, Simba wa-

meendelea kujiimarisha kila idara ili ku-
hakikisha wanatimiza malengo yao.

Akizungumza na Nipashe
 jana, Ofisa Mtendaji Mkuu
 wa Simba, Senzo Mbatha, 

alisema wameendelea
 kufanya vikao vya mara kwa

 mara na benchi la ufundi ili
 kujiimarisha na kuwa tayari

 kumalizia msimu.
Senzo, ambaye ni raia wa Afrika Kusini 

alisema pia wanahitaji kujiweka tayari na 
maandalizi ya msimu mpya licha ya ku-
wapo kwa hofu ya maambukizi ya virusi vya 
ugonjwa wa corona (COVID 19).

Alisema ugonjwa huo umeleta changamo-
to katika kukamilisha majukumu yao mbal-

    Mabosi waendeleza mikakati ya ubingwa 
huku wakitamba wako tayari kumalizia...

Gazeti hili hutolewa na kuchapishwa na the Guardian limited, s.l.p 31042
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Ofisa Mtendaji Mkuu wa mabingwa watetezi na vinara wa Ligi Kuu Tanzania Bara, Simba, Senzo Mba-
tha. PICHA : MAKTABA

Costa afunguka ubora wa Dybala

Simba yajiweka mguu sawa 

Na Salome Kitomari, DODOMA

WAZIRI wa Habari, Utamaduni, Sanaa na 
Michezo,  Harrison Mwakyembe, ametaka 
makocha wa kigeni wanaokuja nchini kuwa na 
wasaidizi wazawa badala ya kuja na makocha 
wengine kutoka nje.

Akihitimisha hoja zilizojadiliwa na wabunge 
wakati wa mjadala wa Makadirio ya Bajeti ya 
mwaka 2020/21 jana jijini hapa, Mwakyembe, 
alisema kuja na makocha wasaidizi wa nje ni 
kuongeza gharama.

“Wasaidizi watafutiwe hapa hapa nchini, 
kocha kutoka nje anakuja na wasaidizi ni 
kuongeza gharama tu hasa kwenye hizi klabu 
zetu hili liangalieni sana,”alisema Mwaky-
embe.

Aidha, alisema kuna wasanii 1,934 ambapo 
serikali inafuatilia kwa kila msanii ni kiasi 
gani anatakiwa kulipwa kutokana na kazi 
zake.

“Kwa sasa tuna orodha ya wasanii 1,934 
na tunafuatilia ni kiasi gani cha fedha wana-
takiwa kulipwa hata waheshimiwa wabunge 
ambao ni wasanii pia tunawaona,”alisema.

Kuhusu kuongeza Bajeti ya Taasisi ya Sanaa 
Bagamoyo (Tasuba), alisema imeombewa Sh. 
million 250.

“Naamini Bunge lako litapitisha kwa ajili 
ya kuimarisha miundombinu na vifaa vya 
kufundisha,” alisema.

Kuhusu idadi ya wachezaji wa kigeni 
watakaoruhusiwa katika Ligi Kuu Bara, 
Mwakyembe alisema ni jambo la kushangaza 
klabu za Simba, Yanga na Azam kununua wa-
chezaji kutoka nje.

Serikali 
yapunguza
makocha wageni

imbali, lakini wanalazimika kupambana ili 
kutoathiri shughuli na mipango ya klabu ya 
msimu huu ambao unaelekea ukingoni.

“Covid- 19 imebadilisha utendaji wetu wa 
kazi wa kila siku, hata namna ya kufanya vi-
kao imekuwa ni changamoto, lakini lazima 
tutarejea katika maisha yetu ya mpira, tuna-
takiwa kuwa tayari,” Senzo alisema.

Aliongeza Simba haitaacha kuendelea na 
mipango yake, ingawa kwa sasa wanafanya 
majukumu yao kwa njia nyingine.

“Tunaendelea na kazi kama kawaida, mi-
pango yetu haiwezi kusimama, tunaendelea 
kupeana mwongozo na hatutaacha kuwa-
julisha wadau wetu kila tunachokifanya 
kuelekea mwishoni mwa msimu huu,” al-
iongeza kiongozi huyo.

KUSHUSHA VIFAA
Katika kuonyesha wamedhamiria kusajili 

kikosi kitakachofanya vizuri kwenye msimu 
ujao wa mashindano ya kimataifa ya Ligi ya 
Mabingwa Afrika, Simba itasajili wachezaji 
wenye ubora kutoka ndani na nje ya Tan-
zania.

“Kama mlivyomuona Luis (Miquissone), 
basi chini yangu, Simba itaendelea kusajili 
wachezaji wenye viwango vya juu kwa saba-
bu tunataka kupeperusha vizuri bendera 
ya klabu kwenye mashindano ya kimataifa, 
hilo ndio lengo kuu la klabu,” alisema Senzo.

Aliongeza kwa kutumia mawakala mbal-
imbali wa ndani na nje ya nchi, wamefanya 
mchakato wa usajili kwa umakini ambao 
utawapa matokeo chanya katika mashinda-
no mbalimbali watakayoshiriki.

Naye Mjumbe wa Bodi ya Wakurugenzi 
wa Simba, Crescentius Magori, aliliambia 
gazeti hili klabu hiyo inatakiwa kwanza ku-
fikiria kufika hatua ya nane bora ya Ligi ya 

Mabingwa Afrika na baadaye ubingwa wa 
michuano hiyo.

“Utatakiwa kujihakikisha kuingia mara 
kwa mara katika makundi, halafu robo fain-
ali, hapo tayari utakuwa unafikiria ubingwa 
wa Afrika, tunahitaji kuendelea kuwekeza, 
kwa kuanzia kuwa na wachezaji wenye uw-
ezo wa kupambana kwenye hatua hizo za 
juu,” Magori alisema.

Simba yenye pointi 71 ndio vinara wa Ligi 
Kuu Bara wakifuatiwa na Azam FC yenye 
pointi 54 wakiwa wamecheza mechi 28 
huku Yanga iliyoko katika nafasi ya tatu ina 
pointi 51 lakini imeshuka dimbani mara 27. 
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